

### III. QH KHÓA XIII (2011-2016)

#### KỠ HỌP THỨ 1 (21/7/2011-6/8/2011)

- Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PHÚ THỌ. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII / Phú Thọ // Quân đội Nhân dân.-2011.- Ngày 22 tháng 7.- Tr.1+3.**

*Ngày 21/7, QH khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội. Tới dự phiên khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu QH các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu QH khóa XIII. Sau lễ chào cờ, QH đã nghe Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp. Tiếp đó, QH đã nghe: Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương Tồng Thị Phóng trình bày; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử QH khóa XIII và Phó thủ tướng Thường trực chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011”.*

*Chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách để QH bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu. QH thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu.*

*Dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng, QH đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của 500 đại biểu QH với 99% số đại biểu tán thành. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Tờ trình về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.*

*Thời gian còn lại trong ngày làm việc đầu tiên QH đã nghe Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ QH khóa XII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XIII.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PHÚ QUÝ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng được đề cử bầu Chủ tịch QH / Phó Thọ // Quân đội Nhân dân.-2011.- Ngày 23 tháng 7.- Tr.1+4.**

*Chiều ngày, 22/7 QH khóa XIII đã họp toàn thể tại hội trường, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp và thay mặt Ủy ban thường vụ QH khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XIII. Các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua số lượng Phó chủ tịch QH và số ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Tiếp đó, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ QH khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XIII. Cuối phiên họp, các đại biểu QH họp tại Đoàn để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XIII.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PHÚ QUÝ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch QH khóa XIII / Phó Thọ // Quân đội Nhân dân.-2011.- Ngày 24 tháng 7.- Tr.1+4.**

*Chiều ngày 23/7, QH họp tại hội trường. Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ QH khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khóa XIII. QH đã nhất trí và biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Sau đó, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình về*

*dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu QH đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách. Tiếp theo, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII. QH tiến hành việc bầu cử Chủ tịch QH, các phó Chủ tịch QH, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Với 457 số phiếu tán thành (chiếm 91,4%), QH đã bầu đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch QH. Sau khi nhận nhiệm vụ, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.*

## **Quân đội Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**LÊ THIẾT HÙNG. Đồng chí Trương Tấn Sang được bầu giữ chức Chủ tịch nước / Lê Thiết Hùng // Quân đội Nhân dân.-2011.- Ngày 24 tháng 7.- Tr.1+4.**

*Chiều ngày 25/7, QH họp toàn thể tại hội trường. Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đọc Báo cáo kết quả trao đổi ở đoàn QH về chức danh Chủ tịch nước. QH đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử chức vụ Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước. Với 487/496 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 97,4% số phiếu bầu), đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi giữ trọng trách mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình giới thiệu nhận sự đề cử QH bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.*

## **Quân đội Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PV. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại làm Thủ tướng Chính phủ khóa XIII / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 27 tháng 7.- Tr.1+2.**

*Ngày 26/7, buổi sáng, QH làm việc tại Đoàn. Buổi chiều, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.*

*Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu các chức danh nói trên. Kết quả: Bà Nguyễn Thị Doan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Hòa Bình được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.*

*Thời gian còn lại trong ngày, các vị đại biểu Quốc hội họp trao đổi ở Đoàn về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.*

**Nhân dân / 2011**

- **Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.**

**PV. Chủ tịch QH trình danh sách đề cử để QH bầu các chức danh của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 28 tháng 7.- Tr.1+4.**

*Ngày 27/7, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội. Sau đó, đã nhất trí biểu quyết thông qua các chức danh nói trên. Tiếp theo, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.*

*Thời gian còn lại trong ngày, các vị đại biểu Quốc hội họp trao đổi ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.*

**Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PV. Thảo luận dự kiến nhân sự Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 29 tháng 7.- Tr.1.**

*Ngày 28/7, các đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các Thư ký kỳ họp QH. Đồng thời, thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ, vì theo yêu cầu công tác, tổ chức dự kiến phân công nhiệm vụ khác. Sau đó, ủy ban Thường vụ QH đã họp để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự nói trên cũng như ý kiến thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước.*

**Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PV. Bầu cử các chức danh của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH và Đoàn thư ký kỳ họp / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 30 tháng 7.- Tr.1+3.**

*Ngày 29/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Buổi sáng, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn Thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; về đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ. Sau đó, Quốc hội đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách nói trên. QH cũng đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình giới thiệu bổ sung danh sách Ban Kiểm phiếu và Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách này. Và tiến hành bỏ phiếu.*

**Nhân dân / 2011**

- Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

**PV. Chủ tịch Quốc hội trình nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ trình cơ cấu tổ chức của Chính phủ / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 02 tháng 8.- Tr.1+3.**

*Ngày 1/8, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường. Nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước; Thủ tướng Chính phủ*

*trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội về Đoàn để trao đổi về các nội dung trên.*

**Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.**

**PV. Trình QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 03 tháng 8.- Tr.1+4.**

*Ngày 3/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Và biểu quyết thông qua danh sách đề Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức danh trên. Sau đó, QH tiến hành bỏ phiếu, nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội tiếp tục nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách trên.*

*Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.*

**Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.**

**PV. Phê chuẩn bổ nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 04 tháng 8.- Tr.1+3.**

*Sáng 3/8, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Với 492 đại biểu tán thành, chiếm 98,4%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.*

Nhân dân / 2011

**-Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; thành lập ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 05 tháng 8.- Tr.1+3.**

*Ngày 4/8, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về nội dung trên.*

Nhân dân / 2011

**-Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội năm 2011 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 06 tháng 8.- Tr.1+3.**

*Ngày 5/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.*

Nhân dân / 2011

**-Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.**

**PV. Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII / PV // Nhân dân.-2011.- Ngày 07 tháng 8.- Tr.1+3.**

Ngày 6/8, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

**Nhân dân / 2011**

## **KỶ HỌP THỨ II (20/10- 26/11/2011)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII // Quân đội Nhân Dân.- 2011.- Ngày 21 tháng 10.- Tr.1+2.**

Ngày 20-10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai tại Thủ đô Hà Nội. Đến dự phiên khai mạc có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII.... Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp. Tiếp đó nghe, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và 5 năm 2011-2015”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cuối buổi sáng Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

Buổi chiều, Quốc hội họp tại Hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch sử dụng



*đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020. Kết thúc phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012 ; Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.*

### **Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đo lường. Không thể “giơ cao, đánh khẽ” / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 22 tháng 10.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày, 21-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đo lường của Ủy ban thường vụ Quốc hội.*

*Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đo lường như: về việc có nên đưa các đơn vị đo cổ truyền thành đơn vị đo pháp định, có giá trị như đơn vị đo quốc tế được pháp luật thừa nhận hay không ; Cần bổ sung cả những đơn vị đo lường cổ truyền được sử dụng phổ biến trong dân gian vào hệ thống đơn vị đo lường chính thức của Việt Nam, được pháp luật ghi nhận, để không làm xáo trộn những giao dịch thường ngày; đề nghị áp dụng mức phạt cao hơn mức thu lợi bất chính của các đối tượng vi phạm...*

*Thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về những vấn đề còn có ý khác nhau xung quanh dự thảo Luật Lưu trữ. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.*

### **Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MẠNH HƯNG. Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Khiếu nại. Không né tránh những vấn đề nhạy cảm / Mạnh Hưng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 25 tháng 10.-Tr.1+4.**

*Chiều ngày 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường cho ý kiến về dự thảo Luật Khiếu nại. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ*

*(UBTV) đánh giá khiếu nại nhiều người là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đã và đang xảy ra trên thực tế, không thể không quy định nhưng cần phải được cân nhắc kỹ về nhiều mặt.*

*Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thảo luận về một số nội dung dự thảo Luật khiếu nại. UBTVQH đã bổ sung vào dự thảo luật một số quy định về thụ lý các trường hợp khiếu nại nhiều người như hình thức qua đơn khiếu nại trực tiếp, địa điểm thực hiện, quyết định giải quyết.... Cùng với đó đa số đại biểu Quốc hội cho rằng tiếp dân là khâu phức tạp nhất trong vấn đề khiếu nại hiện nay như: Tiếp nhận đơn như thế nào để bảo đảm trật tự, tránh làm người dân bị kích động ... Cũng trong buổi thảo luận về dự thảo Luật Khiếu nại còn có nhiều ý kiến trái chiều về phạm vi điều chỉnh, điều kiện áp dụng, thời hạn thụ lý, giải quyết khiếu nại... Những đóng góp của đại biểu sẽ tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tố cáo. Người tố cáo đúng sẽ được bảo vệ triệt để / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 26 tháng 10.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 25-10-2011 Quốc hội thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tố cáo. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong buổi làm việc các ý kiến phát biểu đều tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật; Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; Hình thức tố cáo; ... Cùng với đó là chế định mới bảo vệ người tố cáo. Dự thảo lần này đã bổ sung quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với thiệt hại của người tố cáo. Ngoài ra, người tố cáo còn được các cơ quan tiếp nhận tố cáo giữ bí mật thông tin, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại nơi làm việc, nơi cư trú để không bị phân biệt đối xử, trù dập. Để tăng cường tính khả thi chế định mới bảo vệ người tố cáo. Kết thúc phiên thảo luận đa số các đại biểu tán thành về cơ bản toàn bộ nội dung của dự thảo Luật.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THU. Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm / Minh Thu // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 27 tháng 10.-Tr.1+5**

Ngày 26-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội phiên toàn thể ở hội trường, tiếp tục thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác đặc xá (kết hợp thảo luận về tình hình phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân).

Trong buổi làm việc đã có 53 đại biểu Quốc hội của 39 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác phòng, chống tham nhũng và những bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng; .... Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

**Quân đội Nhân dân /2011**

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**ĐỖ PHÚ THỌ. Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. “Tam nông” làm nóng nghị trường / Đỗ Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 28 tháng 10.-Tr.1+4**

Ngày 27-10-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012. Trong buổi làm việc các ý kiến phát biểu đều tập trung thảo luận vào những nội dung sau: về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 như: Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, các đột phá chiến lược về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; giải quyết quyết liệt các vấn đề xã hội và môi trường bức xúc ...

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**ĐỖ PHÚ THỌ. Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Ưu tiên giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc / Đỗ Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 29 tháng 10.-Tr.1+4**

Ngày 28-10, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

*Trong buổi làm việc, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Chính sách cắt giảm đầu tư công và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông tại các thành phố lớn; Tình trạng gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm mua, bán phụ nữ và trẻ em.... Một trong những vấn đề gây tranh luận trong phiên thảo luận là vấn đề tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.*

*Chiều 28-10, các đại biểu thảo luận về vấn đề ngân sách Nhà nước. Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, ngân sách về đánh giá, phân tích tình hình và kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012. Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu tăng thu để chi cho các công trình giao thông quan trọng của đất nước, tăng chi cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chi cho an sinh xã hội, cải cách tiền lương và những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác. Đồng thời đại biểu đề nghị Quốc hội cần cân đối và bố trí vốn đầu tư cho các dự án dạy nghề trong kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.*

## **Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**ĐỖ PHÚ THỌ. Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình giám sát năm 2012. Tránh chồng chéo, dàn trải / Đỗ Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.- Ngày 1 tháng 11.-Tr.1+4**

*Sáng ngày 31-10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận về dự kiến Chương trình này. Nhiều đại biểu đề nghị, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung vào các vấn đề bức xúc nhất xã hội, tránh dàn trải chồng chéo và chú ý đến các kiến nghị hậu giám sát. Tại buổi làm việc có nhiều đại biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước phát biểu ý kiến. Những ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung sau: Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011, trong đó có đánh giá kết quả của các đợt giám sát; Tác động của hoạt động giám sát của Quốc hội đến đời sống kinh tế-xã hội.... Trước đó dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển. Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng toàn quốc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng.*

*Buổi chiều ngày 31-10, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**ĐỖ PHÚ THỌ. Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Cơ yếu. Nên “đặt” Ban Cơ yếu ở đâu / Đỗ Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 2 tháng 11.-Tr.1+7**

*Chiều ngày 1-11, Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cơ yếu. Tại buổi làm việc có nhiều đại biểu Quốc hội, phần lớn công tác trong Quân đội, Công an đã sôi nổi thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; Các hành vi bị nghiêm cấm; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cơ yếu Chính phủ; Điều kiện tuyển dụng người vào làm việc tại các tổ chức cơ yếu; đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác cơ yếu; Chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Việc sử dụng mật mã cơ yếu; Trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu... Trước đó, trong buổi sáng, các đại biểu đã họp ở tổ để thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội thảo luận về Luật Bảo hiểm tiền gửi. Chỉ bảo vệ số đông người gửi nhỏ lẻ / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 3 tháng 11.-Tr.1+2**

*Ngày 2-11, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự Luật Bảo hiểm tiền gửi và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi. Cả Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đều nhất trí rằng cần thiết phải ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật và khắc phục những bất cập trong quy định của pháp luật bảo hiểm tiền gửi hiện hành và nâng cao giá trị pháp lý của pháp luật bảo hiểm tiền gửi, giúp bảo hiểm tiền gửi hoạt động hiệu quả hơn, nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng.*

Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội nghe các tờ trình về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, dự án Luật Tài nguyên nước, dự án Luật Giáo dục đại học; các báo cáo thẩm tra về từng dự án luật nêu trên Tờ trình về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII.

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười một, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội xem xét dự án Luật Quảng Cáo. Xử lý nghiêm quảng cáo sai, quảng cáo “rác” / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.- Ngày 4 tháng 11.-Tr.1+4**

Ngày 3/11 Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật quảng cáo. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quảng cáo.

Theo khoản 1, điều 29 của dự án Luật Quảng cáo khá chi tiết, nhưng Báo cáo thẩm tra vẫn đánh giá quy định như vậy là chưa đầy đủ. Do đó theo Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Quảng cáo chỉ nên quy định một số nguyên tắc chung và dẫn chiếu các quy định của pháp luật có liên quan về vấn đề này nhằm bảo đảm tính đầy đủ, khả thi và thống nhất của pháp luật. Đề nghị làm rõ khái niệm “nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông”.... Đề nghị bổ sung thêm hình thức xử phạt đối với những quảng cáo sai.

Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã lần lượt nghe Tờ trình về dự án Luật giá, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật giá, dự án Luật giám định tư pháp, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật giám định tư pháp, dự án Luật xử lý vi phạm hành chính, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xử lý vi phạm hành chính.

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười hai, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**HẢI HÀ. Trình Quốc hội 4 dự án luật và bộ luật / Hải Hà, Minh Thu // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 5 tháng 11.-Tr.1+5**

*Buổi sáng 4/11, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật quảng cáo và dự án Luật giáo dục đại học. Buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể ở hội trường. Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 4 dự án luật và bộ luật là: Luật phòng, chống rửa tiền; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười ba, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**NGUYỄN LAN HƯƠNG. Quốc hội giám sát về môi trường ở các khu kinh tế và làng nghề / Nguyễn Lan Hương, Ngọc Minh // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 8 tháng 11.-Tr.1+6**

*Ngày 07-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.*

*Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Trong buổi làm việc đã có 41 đại biểu Quốc hội của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; Các quy định của pháp luật về khu kinh tế, làng nghề; Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười bốn, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**CHIẾN THẮNG. Quốc hội thảo luận về Chương trình Mục tiêu quốc gia. Còn một số nội dung chùng lún / Chiến thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 9 tháng 11.-Tr.1+4**

Ngày 8-11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Quốc hội đã nghe: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 nêu danh mục 16 chương trình mục tiêu quốc gia. Bàn về Chương trình mục tiêu quốc gia các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Tình hình thực hiện 12 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010; Nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 2011-2015; Việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; Danh mục tiêu chí lựa chọn chương trình mục tiêu quốc gia; Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.... Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận Nghị quyết về Chương trình Sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015.

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười lăm, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội quan tâm chống ô nhiễm nguồn nước / Minh thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 10 tháng 11.-Tr.1+4**

Sáng ngày 9-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật; Các hành vi bị nghiêm cấm; Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; ...

Trước khi thảo luận về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Nghị quyết về Chương trình Sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015 và chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 với đa số phiếu tán thành. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án Luật: Phòng, chống rửa tiền và Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười sáu, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MẠNH HƯNG. Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Giảm bội chi ngân sách, tăng lương tối thiểu / Mạnh Hưng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 11 tháng 11.-Tr.1+4**



*Buổi sáng 10-11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Quốc hội khóa XIII đã Thông qua Nghị quyết và biểu quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 về một số nội dung như: Tổng số thu cân đối ngân sách; Tổng số chi cân đối ngân sách;... Cũng trong buổi làm việc Quốc hội đã Thảo luận về kế hoạch việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng. Trong buổi làm việc các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Hiệu quả kinh tế của dự án giai đoạn 1998-2010; Phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020... Đồng thời Quốc hội đã bàn về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất 2011-2020. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001-2010; Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười bảy, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**PHÚ QUÝ. Quốc hội thông qua 4 dự thảo luật / Phú Quý // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 12 tháng 11.-Tr.1+4**

*Trong phiên họp buổi sáng 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2012. Buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự thảo Luật là: Lưu trữ, Khiếu nại, Tố cáo và Đo lường. Cả 4 Luật này đều có hiệu lực thi hành từ 1/7/2012.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười tám, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội bàn về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 15 tháng 11.-Tr.1+4**

*Chiều ngày 14-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Quốc hội tập trung bàn thảo về vấn đề tự chủ và từng nội dung cụ thể liên quan đến tự chủ các cơ sở giáo dục đại học trong dự thảo Luật giáo dục đại học. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Mục tiêu giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục đại học; quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học .... Trước đó, đầu phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ mười chín, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MẠNH HƯNG. Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng, chống rửa tiền / Mạnh Hưng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 16 tháng 11.-Tr.1+4**

*Ngày 15-11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống rửa tiền. Trong buổi làm việc các ý kiến thảo luận tập trung vào những*

*nội dung chính sau: Sự cần thiết ban hành Luật; Tên gọi, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật; Tội phạm trong nước và tội phạm xuyên quốc gia về phòng, chống rửa tiền; Cơ quan phòng, chống rửa tiền; Nghĩa vụ báo cáo về hành vi phòng, chống rửa tiền; Trách nhiệm của các bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền; Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng, chống rửa tiền / Minh Thắng, Minh Thu // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 17 tháng 11.-Tr.1+4**

*Ngày 16-11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong buổi làm việc Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Quyền của người không hút thuốc lá; Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá; Các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả; Thuế tiêu thụ thuốc lá; Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá ...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi một, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Quốc hội thảo luận Chương trình xây dựng pháp luật khóa XIII. Cần nâng cao chất lượng các dự án luật, pháp lệnh / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 18 tháng 11.-Tr.1+4**

*Sáng 17/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Trong buổi làm việc các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau: Những hạn chế trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII; Chương trình chính thức, Chương trình chuẩn bị của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; Việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Trách nhiệm của cơ quan trình dự án và các Ủy ban của Quốc hội trong việc xây dựng và bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Tiến độ, thời gian và nguồn lực bảo đảm thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi hai, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MẠNH HÙNG. Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật giá. Nên quy định rõ danh mục hàng hóa bình ổn giá / Mạnh Hùng // Quân đội Nhân Dân.-2011.- Ngày 19 tháng 11.-Tr.1+4**

*Sáng ngày 18-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để cho ý kiến về dự án Luật Giá. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; Giải thích từ ngữ; ...Đa số đại biểu đều tán thành cao với sự cần thiết phải ban hành luật này...*

*Buổi chiều, tại Hội trường đã thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính..*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi ba, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**PHÚ THỌ. Quốc hội xem xét dự án Luật biển Việt Nam / Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 22 tháng 11.-Tr.1+4**

*Sáng 21-11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật biển Việt Nam và báo cáo thêm một số vấn đề về tình hình biển Đông. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật biển Việt Nam. Thời gian còn lại trong phiên họp buổi sáng Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giám định tư pháp.*

*Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật biển Việt Nam.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi bốn, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**MINH THẮNG. Đại biểu Quốc hội yêu cầu tăng quyền lợi cho người lao động / Minh Thắng // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 23 tháng 11.-Tr.1+7**

*Sáng 22-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Trong buổi làm việc đã có 28 đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung*

*chính sau: Thời gian nghỉ thai sản; thang lương, bảng lương, mức tiền lương tối thiểu; số giờ làm thêm giờ;..*

*Buổi chiều, tại Hội trường đã thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi lăm, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**PHÚ QUÝ. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội. Giải đáp nhiều vấn đề “nóng / Phú Quý, Vũ Dung // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 24 tháng 11.-Tr.1+4**

*Ngày 23-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. Dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phần trả lời của hai Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trước nhiều câu hỏi trực diện vào các nhóm vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm như: Các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn; Biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và giải quyết tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông trong điều kiện tiết giảm vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.... Chính sách đầu tư cho nông nghiệp, giảm thiểu của tác động của biến đổi khí hậu...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi sáu, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**PHÚ THỌ. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội. Sôi nổi, thẳng thắn và thể hiện được trách nhiệm cá nhân / Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 25 tháng 11.-Tr.1+4**

*Ngày thứ 2 của chương trình chất vấn đối với thành viên Chính phủ, tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, tài chính, ngân hàng. Trong ngày làm việc đã có 48 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình. Phiên chất vấn được Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đánh giá là: Sôi nổi, thẳng thắn và thể hiện được trách nhiệm cá nhân.*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi bảy, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**ĐỖ PHÚ THỌ. Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội. Thẳng thắn, tâm huyết, không né tránh và cầu thị / Đỗ Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 26 tháng 11.-Tr.1+6**

*Sáng 25-11, sau phần trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời trực tiếp chất vấn*

*của các đại biểu Quốc hội. Tại hội trường đã có 22 ý kiến chất vấn đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời thẳng thắn, tâm huyết, không né tránh và cầu thị...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi tám, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII**

**ĐỖ PHÚ THỌ. Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp / Đỗ Phú Thọ // Quân đội Nhân Dân.-2011.-Ngày 26 tháng 11.-Tr.1+4**

*Sau 29 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc. Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng, ... Tại phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII...*

**Quân đội Nhân dân / 2011**

**KỠ HỌP THỨ III (20/5 - 26/6/2012).**

**- Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII / PV// Nhân Dân.- 2012.- Ngày 22 tháng 5.- Tr.1+5.**

*Ngày 21-5, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3 tại Thủ đô Hà Nội. Đến dự phiên khai mạc có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu QH các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu QH khóa XIII. ...Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp. Tiếp đó, Quốc hội (QH) đã nghe các vị lãnh đạo của các bộ ban ngành trình bày báo cáo, tờ trình và đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam...*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống rửa tiền / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 23 tháng 5.-Tr.1+3.**

Ngày 22-5, QH là việc tại hội trường, thảo luận hai dự án: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống rửa tiền.

Buổi sáng Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Tính khả thi của dự án Luật; Các hành vi bị nghiêm cấm; Quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá; ...

Buổi chiều Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh của Luật; Tính thống nhất của hệ thống pháp luật; Các hành vi bị cấm...

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án / PV// Nhân Dân.-2012.-Ngày 24 tháng 5.-Tr.1+4.**

Ngày 23/5, Các đại biểu QH làm việc tại hội trường. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Tiền lương và mức lương tối thiểu; Loại hợp đồng lao động; Nghỉ thai sản; Tuổi nghỉ hưu; ...Buổi chiều, QH đã bàn về một số nội dung của dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi; Mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Chức năng giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi...

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 25 tháng 5.-Tr.1+4.**

Ngày 24/5, Bước sang ngày làm việc thứ tư. Các đại biểu QH thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015; về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án: Luật Giáo dục Đại học và Luật Công đoàn (sửa đổi) / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 26 tháng 5.-Tr.1+4.**

*Ngày 25/5, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của hai dự án: Luật Giáo dục Đại học và Luật Công đoàn (sửa đổi).*

*Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật giáo dục đại học. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giáo dục đại học của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giáo dục đại học tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật; Cơ cấu hệ thống và phân tầng cơ sở giáo dục đại học; Cơ cấu tổ chức, quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ...chiều cùng ngày, QH thảo luận về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) đã tập trung vào một số nội dung như: Địa vị pháp lý của công đoàn; Quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động nước ngoài; Hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp...*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông cáo số 5, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII / PV// Nhân Dân.-2012.-Ngày 27 tháng 5.-Tr.1.**

*Ngày 26/5, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An; bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu ý kiến.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Cần có biện pháp quản lý bình ổn giá / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 29 tháng 5.-Tr.1+2.**

*Sáng ngày 28/5, các đại biểu QH thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Giá. Nội dung thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật; Bình ổn giá thị trường; Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá;.... Chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án: Luật Giám định tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật / PV// Nhân Dân.-2012.-Ngày 30 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Ngày 29/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, đã thảo luận hai dự án: Luật giám định tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong dự thảo Luật giám định tư pháp hai vấn đề nổi lên đó là: Tổ chức giám định tư pháp công lập quy định tại điều 12 và Quy định về quyền của đương sự được tự mình trực tiếp yêu cầu thực hiện giám định tư pháp.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án: Luật Quảng cáo và Luật Xử lý vi phạm hành chính / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 31 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Bước sang ngày làm việc thứ chín (30/5). Các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự án: Luật Quảng cáo; Luật Xử lý vi phạm hành chính. Buổi sáng, QH đã trung thảo luận về những nội dung của Luật Quảng cáo như: Những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo; Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo; Các hình thức, phương tiện quảng cáo.... Buổi chiều, QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính như: Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; Những hành vi bị nghiêm cấm; Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính...*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ mười, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Nghe trình nhiều dự án luật / PV// Nhân Dân.-2012.-Ngày 1 tháng 6.-Tr.1+4.**



*Sáng 31/5, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Các đại biểu QH đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về năm dự án luật, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (Sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ mười một, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án luật và dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013/ PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 2 tháng 6.-Tr.1+3 .**

*Buổi sáng 1/6, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật Dự trữ quốc gia và Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ mười hai, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 5 tháng 6.-Tr.1+3 .**

*Sáng ngày 4/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường đã thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đổi mới trong việc quyết định các vấn đề quan trọng... Buổi chiều, QH làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ mười ba, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 6 tháng 6.-Tr.1+4 .**

*Ngày 5/6, Các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông). Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề như: Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Những đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện chính sách, pháp luật; các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn...*

Nhân dân / 2012

**-Ngày làm việc thứ mười bốn, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ba dự án luật / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 7 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 6/6, Kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII sáng ngày làm việc thứ 14. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).*

Nhân dân / 2012

**-Ngày làm việc thứ mười lăm, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2012 / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 8 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 7/6, dưới sự điều khiển của phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. QH đã họp phiên toàn thể tại hội trường, đã dành một ngày để thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2012. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Nguyên nhân 15 chỉ tiêu kinh tế đạt được và 7 chỉ tiêu không đạt được; chính sách tài khóa, tiền tệ mà Chính phủ thực hiện; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai...*

Nhân dân / 2012

**-Ngày làm việc thứ mười sáu, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 9 tháng 6.-Tr.1+2.**

*Ngày 8/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề sau: Sự cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay; Các quan điểm chỉ đạo; Tổ chức thực hiện Đề án...*

Nhân dân / 2012

**-Ngày làm việc thứ mười bảy, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Dự án Luật Dự trữ quốc gia / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 12 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Sáng ngày 11/6, các đại biểu thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Buổi chiều, QH thảo luận về dự án Luật Dự trữ quốc gia. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề sau: Mục tiêu và tầm quan trọng của dự trữ quốc gia; Chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; Nguồn hình thành dự trữ quốc gia...*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ mười tám, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 13 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 12/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường đã thảo luận dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012; thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013; Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII. Cũng trong ngày làm việc này, QH đã thảo luận Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ mười chín, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chất vấn hai Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 14 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Ngày 13/6, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Các đại biểu QH tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ như: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng về công tác quản lý đất đai, các giải pháp bảo đảm đời sống người dân có đất bị thu hồi, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải pháp bảo vệ môi trường. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn tập trung vào các nội dung sau: Công tác quản lý việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; nguyên nhân những vụ việc sai phạm kéo dài ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Những hạn chế trong quản lý đầu tư công...*

*Tại phiên chất vấn, QH sẽ chất vấn năm thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Công an và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chất vấn hai Bộ trưởng: Công thương và Công an / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 15 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Ngày 14/6, các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ. Buổi sáng, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn trước QH, giải trình nhiều vấn đề quan trọng được cử tri cả nước quan tâm, chung quanh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; việc thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm... Trong phiên họp buổi chiều Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn của các đại biểu QH tập trung vào các vấn đề sau: Trách nhiệm của Bộ trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tất cả các lĩnh vực; tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng, đặc biệt là tội phạm lứa tuổi vị thành niên...*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi một, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 16 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Ngày 15/6, Mở đầu phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo bổ sung, tiếp thu, giải trình về những vấn đề lớn như: Các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng; tính khả thi của Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; phí bảo trì đường bộ... Đây cũng là thành viên Chính phủ cuối cùng tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp này.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi hai, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) và thông qua năm dự thảo luật /PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 19 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 18/6, các đại biểu QH làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi). Trong phiên làm việc buổi chiều tại hội trường, các đại biểu QH đã tiến hành biểu quyết thông qua năm dự thảo luật: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Bộ Luật Lao động (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi ba, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận tại hội trường về hai dự án luật / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 20 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 19/6, Kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ 23. Các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi bốn, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và thông qua năm dự án luật, một dự thảo nghị quyết / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 21 tháng 6.-Tr.1+2.**

*Sáng ngày 20/6, QH họp phiên toàn thể tại hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về vấn đề quy hoạch phát triển điện lực, chính sách về giá điện và các loại phí, cũng như vấn đề giấy phép hoạt động điện lực... Buổi chiều, QH tiến hành biểu quyết thông qua năm dự án luật và một dự thảo nghị quyết, đó là các dự án: Luật giá; Luật Giám định tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Công đoàn (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.*

**Nhân dân / 2012**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi năm, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII bế mạc / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 22 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 21/6, bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc. Buổi sáng, tại hội trường, các đại biểu QH đã tiến hành biểu quyết thông qua ba dự án luật, đó là: Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam và hai dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Buổi chiều, QH họp phiên bế mạc. Đến dự phiên có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước MTTQ Việt Nam.*

**Nhân dân / 2012**

**KỠ HỌP THỨ IV (22/10/2012- 24/11/2012)**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII / PV // Nhân Dân.- 2012.- Ngày 23 tháng 10.- Tr.1+2.**

Ngày 22/10, QH khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4 tại Thủ đô Hà Nội. Đến dự phiên khai mạc có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu QH các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu QH khóa XIII...Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013...

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự thảo luật / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 24 tháng 10.-Tr.1+3.**

Ngày 23/10, QH là việc tại hội trường, thảo luận về hai dự thảo luật: Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tập trung khắc phục những hạn chế trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 25 tháng 10.-Tr.1+3.**

Sáng ngày 24/10, QH thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.U năm 2013. Buổi chiều, QH thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Dự trữ quốc gia.

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận những nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự thảo luật / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 26 tháng 10.-Tr.1+3.**

Ngày 25/10, Bước sang ngày làm việc thứ tư. QH đã thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chính phủ trình bốn dự án Luật và báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 27 tháng 10.-Tr.1+3.**

*Sáng ngày 26/10, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chính phủ trình bốn dự án Luật gồm: Luật Khoa học và Công nghệ(sửa đổi);Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; đồng thời nghe các báo cáo thẩm tra về các dự án Luật và báo cáo nói trên. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận hai dự án luật và việc tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 28 tháng 10.-Tr.1 +2.**

*Sáng 27/10, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận một số nội dung của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: Thành lập nhà xuất bản; Tổ chức, nhân sự của nhà xuất bản; liên kết xuất bản...Buổi chiều, QH làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật Thủ đô; việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Trình Quốc hội năm dự án Luật và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 30 tháng 10.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 29/10, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chính phủ trình năm dự án luật, gồm: Luật đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật Hòa giải cơ sở; Luật, phòng chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh; Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và trình Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 31 tháng 10.-Tr.1+2.**

*Ngày 30/10, QH họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Nhiều ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với nội dung đã nêu trên Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của QH về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013. Buổi chiều, thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013; Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2013 / PV// Nhân Dân.-2012.- Ngày 1 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Ngày 31/10, QH tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 như: Việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư; tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...Đồng thời bàn về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013: Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; tháo gỡ, xử lý nợ xấu...Buổi chiều, thảo luận về tình hình Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2013 như: Tổng thu, tổng chi và cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước; việc thực hiện cải cách tiền lương; thời gian áp dụng và mức áp dụng...*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ mười, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tập trung đấu tranh các loại tội phạm / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 2 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Ngày 1/11, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: Tình trạng gia tăng, diễn biến phức tạp của các loại tội phạm; tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm pháp luật về vệ sinh an*



*toàn thực phẩm; Tổ chức, hoạt động của các cơ quan chỉ đạo và đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng; Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng; phát hiện và xử lý tội phạm về tham nhũng...*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ mười một, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng / PV // Nhân Dân.-2012.- Ngày 3 tháng 11.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 2/11, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án tòa án nhân dân tối cao về công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. Chiều, QH làm việc ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đa số số ý kiến các đại biểu nhất trí cho rằng cần sớm ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (Sửa đổi), vì bên cạnh những chuyển biến tích cực vẫn còn thiếu quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm thực hiện như về trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực, hoạt động, xử lý tài sản tham nhũng...*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ mười hai, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ba dự án luật: Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Hòa giải cơ sở / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 6 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Sáng 5/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật Thủ đô. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: Vị trí, vai trò của Thủ đô; trách nhiệm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô; biểu tượng Thủ đô.... Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào hai dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật hòa giải cơ sở.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ mười ba, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi) / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 7 tháng 11.-Tr.1+5.**

*Sáng 6/11, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Buổi chiều, thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), phần lớn các ý kiến phát biểu tán thành sự cần thiết ban hành Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất thời gian qua.*

Nhân dân / 2012

**- Ngày làm việc thứ mười bốn, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 8 tháng 11.-Tr.1+2.**

*Ngày 7/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Trong buổi làm việc, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai...*

Nhân dân / 2012

**- Ngày làm việc thứ mười lăm, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2013 và hai dự luật / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 9 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Kỳ họp thứ tư, QH khóa XIII sang ngày làm việc thứ 15. Sáng 8/11, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát QH năm 2013. Chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về hai dự án luật: Luật phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và Công nghệ (sửa đổi).*

Nhân dân / 2012

**- Ngày làm việc thứ mười sáu, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 10 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Ngày 9/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: việc thành lập cơ quan độc lập về Phòng, chống tham nhũng; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng; tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng...*

Nhân dân / 2012

**- Ngày làm việc thứ mười bảy, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 11 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Ngày 10/11, các đại biểu QH thảo luận tại hội trường dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và thảo luận về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chết định Thừa phát lại.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ mười tám, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chất vấn các thành viên chính phủ / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 13 tháng 11.-Tr.1+2.**

*Ngày 12/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII; nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai và thứ ba, QH khóa XIII. Sau đó, QH chất vấn và nghe các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ mười chín, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 14 tháng 11.-Tr.1+2.**

*Ngày 13/11, các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ bao gồm: Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về những vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 15 tháng 11.-Tr.1+5.**

*Ngày 14/11. Buổi sáng, các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ gồm có: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về hai dự án Luật: Luật Phòng, chống khủng bố và Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi một, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông qua hai nghị quyết vào thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 16 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Ngày 15/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2013 và Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2013, thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi ba, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận Dự án Luật đất đai (sửa đổi) / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 20 tháng 11.-Tr.1+2.**

*Ngày 19/11, Kỳ họp thứ tư, QH khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ 23. Các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về Dự án Luật đất đai (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân loại đất; thời hạn, hạn mức và thẩm quyền giao đất...*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi bốn, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông qua sáu dự án luật / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 21 tháng 11.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 20/11, QH đã biểu quyết thông qua sáu dự án luật gồm: Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật hợp tác xã (sửa đổi). Buổi chiều, QH thảo luận về dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi lăm, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Luật Thủ đô / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 22 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Mở đầu phiên họp sáng ngày 21/11, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Sau đó, QH thảo luận dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ, thiên tai. Buổi chiều, Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật. Tiếp đó, QH thảo luận dự án Luật Phòng, chống khủng bố.*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi sáu, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân / PV // Nhân Dân.-2012.-Ngày 23 tháng 11.-Tr.1+4.**

*Đầu giờ sáng 22/11, các đại biểu làm việc tại hội trường, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Hòa giải cơ sở. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi hòa giải cơ sở; giá trị pháp lý của văn bản thỏa thuận hòa giải.... Buổi chiều, các đại biểu thảo luận dự án Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh đã tập trung vào thảo luận một số nội dung như: Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; khái niệm giáo dục, quốc phòng – an ninh...*

**Nhân dân / 2012**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi bảy, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII**

**Bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII // Nhân Dân.-2012.-Ngày 24 tháng 11.-Tr.1+3.**

*Ngày 23/11, bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc. Tại hội trường, QH họp phiên bế mạc. Đến dự phiên có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp, nêu rõ hầu hết nội dung của kỳ họp được tổ chức thảo luận công khai.*

**Nhân dân / 2012**

**KỶ HỌP THỨ V (23/05- 24/06/2013)**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII / PV// Nhân Dân.- 2013.- Ngày 23 tháng 5.- Tr.1+2.**

Ngày 20/5, QH khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 tại Thủ đô Hà Nội. Đến dự phiên khai mạc có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu QH các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu QH khóa XIII...Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ba dự án luật/PV// Nhân Dân.-2013.-Ngày 22 tháng 5.-Tr.1+2.**

Ngày 22/5, QH là việc tại hội trường đã nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và nghe Ủy ban thường vụ giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về hai dự án: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội/PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 23 tháng 5.-Tr.1+2.**

Ngày 22/5, QH bước sang ngày làm việc thứ ba. QH dành trọn một ngày để các đại biểu thảo luận tại tổ để báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Nghe ba tờ trình và xem xét công tác nhân sự/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 24 tháng 5.-Tr.1+4.**

Sáng ngày 23/5, QH họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Ủy ban Thường vụ QH trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của QH; nghe Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình QH về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Buổi chiều, QH tiến hành xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ và tiếp tục xem xét công tác nhân sự.

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Tài chính và bầu Tổng kiểm toán Nhà nước / PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 25 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Ngày 24/5, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận về Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính và nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng. Sau đó, QH tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 26 tháng 5.-Tr.1 +2.**

*Sáng 25/5, QH làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Báo cáo thẩm tra dự án này, nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân / PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 28 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Ngày 27/5, bước sang ngày làm việc thứ bảy. Các đại biểu thảo luận tại tổ về Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hầu hết các ý kiến phát biểu tán thành với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, khắc phục những hạn chế, bất cập của Hiến pháp hiện hành.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận về ba dự án luật/ PV// Nhân Dân.-2013.-Ngày 29 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Sáng ngày 28/5, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, cháy, chữa cháy; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp và việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt*

*Nam – Lào. Buổi chiều, QH làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chính phủ trình dự án Luật Tiếp công dân/PV // Nhân Dân.-2013.-  
Ngày 30 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Ngày 29/5, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, đã nghe Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật tiếp công dân và Báo cáo thẩm tra dự án này. Sau đó, QH thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2012 và những tháng đầu năm 2013/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 31 tháng 5.-Tr.1+3.**

*Ngày 30/5, QH họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Nguyên nhân các chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế trong năm 2012; Kết quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; Các chính sách tài khóa, tiền tệ mà Chính phủ thực hiện; hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước...*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười một, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ba dự án luật/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 1 tháng 6.-  
Tr.1+3.**

*Sáng ngày 31/5, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hòa giải cơ sở. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Tiếp Công dân và Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười hai, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**



**PV. Thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 4 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Ngày 3/6, QH bước sang ngày làm việc thứ 12. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến thảo luận trung vào những nội dung như: Lời nói đầu của Hiến pháp; tên nước; chế độ chính trị; vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười ba, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tiếp tục góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 5 tháng 6.-Tr.1+2.**

*Ngày 4/6, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phần đông ý kiến phát biểu đồng tình với sự cần thiết của việc sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. QH đã thảo luận về: quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ Tổ quốc; hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp...*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười bốn, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Chính phủ trình ba dự án luật; thảo luận về Dự kiến Chương trình, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 6 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 5/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Đã nghe, Chính phủ trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Sau đó, QH thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của QH. Buổi chiều, QH đã nghe Chính phủ trình bày Tờ trình và báo cáo Luật đầu thầu (sửa đổi) và thảo luận dự án Luật sửa đổi điều 170 của Luật Doanh nghiệp.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười lăm, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ba dự án luật/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 7 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 6/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. QH đã thảo luận ba dự án luật gồm: Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười sáu, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV.Thảo luận việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 8 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Ngày 7/6, ngày làm việc thứ 16. Các đại biểu thảo luận tại Hội trường về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012; Việc tổ chức thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012, trong đó phân tích những mặt được và những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ...*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ mười bảy, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận ba dự án luật/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 9 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ năm, QH khóa XIII, trong phiên làm việc sáng 8/6, các đại biểu QH nghe Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự án Luật việc làm.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ mười tám, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 11 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 11/6, các đại biểu QH nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị định số 35/2012/QH13 của QH về*

*việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; biểu quyết danh sách những người được QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận tại đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm...*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ mười chín, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV.Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn/PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 12 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Sáng ngày 11/6, QH nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người do QH bầu hoặc phê chuẩn, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm nói trên và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiếp công dân. Buổi chiều, QH nghe tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2014.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV.Thông qua Luật Phòng, chống khủng bố/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 13 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Sáng ngày 12/6, QH biểu quyết thông qua Luật Phòng chống khủng bố; thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào. Buổi chiều, các đại biểu QH nghe **Ban Dân nguyện** của Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau đó, QH tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi một, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 14 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 13/6, các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi hai, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ và Trưởng ngành/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 15 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 14/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ và Viện Trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao về những vấn đề được đông đảo cử tri cả nước quan tâm.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ hai mươi ba, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận Dự án Luật đất đai (sửa đổi)/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 18 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Ngày 17/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu báo cáo giải trình, tiếp thu chính lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong phần thảo luận đa số các ý kiến tập trung vào những nội dung như: Quản lý của Nhà nước về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi bốn, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thảo luận Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 19 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Sáng ngày 18/6, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và thảo luận dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi lăm, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Nỗ lực tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động/ PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 20 tháng 6.-Tr.1+3.**

*Sáng ngày 19/6, các đại biểu QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Việc làm. Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể xem xét, biểu quyết thông qua các dự án luật: Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi sáu, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội / PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 21 tháng 6.-Tr.1+4.**

*Buổi sáng 20/6, các đại biểu QH làm việc tại hội trường; thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; thảo luận dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu QH thông qua hai nghị quyết và ba dự án Luật.*

**Nhân dân / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai mươi bảy, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII**

**PV. Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII thành công và bế mạc / PV // Nhân Dân.-2013.-Ngày 22 tháng 6.-Tr.1+2.**

*Ngày 21/6, bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc. Tại hội trường, QH họp phiên bế mạc. Đến dự phiên có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp, nêu rõ hầu hết nội dung của kỳ họp được tổ chức thảo luận công khai.*

**Nhân dân / 2013**

## **KỠ HỌP THỨ 6 (20/10/2013-29/11/2013)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII.**

**HÀ PHONG. Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII / Hà Phong // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 21 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Sáng nay 21/10, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tới dự phiên bế mạc, có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; nhiều đại biểu QH các khóa trước và các đại biểu QH khóa XIII. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 8 dự án luật (trong đó có Luật Đất đai sửa đổi); cho ý kiến về 12 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ xem xét, phê chuẩn tờ trình của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thêm hai Phó Thủ tướng mới. Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến về kinh tế - xã hội, ngân sách, việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Chính*

*phủ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): Kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban TU MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.*

**Hà Nội mới / 2013**

**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**HƯƠNG LY. Sử dụng đất là quyền quan trọng nên Hiến pháp cần phải quy định chặt chẽ / Hương Ly, Hà Phong // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 23 tháng 10.- Tr.2.**

*Ngày 22/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiến trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013; Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.*

**Hà Nội mới / 2013**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**HÀ PHONG. Ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII / Hà Phong // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 25 tháng 10.- Tr.2.**

*Ngày 23/10, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Báo cáo thẩm tra sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; Báo cáo thẩm tra về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.*

**Hà Nội mới / 2013**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**HÀ PHONG. Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế-xã hội: Mổ xẻ yếu kém, tìm giải pháp / Hà Phong // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 25 tháng 10.- Tr.1+7.**

*Ngày 24/10. Ngày 24/10. Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015), kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.*

**Hà Nội mới / 2013**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**HÀ PHONG. Quốc hội thảo luận tổ về tình hình dự toán ngân sách: Chi ngân sách phải dựa trên cơ cấu nguồn thu / Hà Phong // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 26 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Ngày 25/10. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.*

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**QUANG CHÍNH. Thảo luận về việc tiếp công dân: Làm sao để tránh đùn đẩy “Vòng vo tam quốc” / Quang Chính // Lao động.-2013.- Ngày 29 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Ngày 28/10, các đại biểu họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Báo cáo thẩm tra các Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Tờ trình về dự án Luật hải quan (sửa đổi).*

*Buổi chiều, Quốc hội đã nghe: Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo thẩm tra về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp công dân. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp công dân.*

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**HƯƠNG LY. Quốc hội thảo luận về dự thảo luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật: Quản lý lỏng lẻo, hậu quả khó lường / Hương Ly // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 30 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Ngày 29/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chính phủ đọc Tờ trình về dự án Luật công chứng (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật công chứng (sửa đổi); Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Công tác thi hành án. Kết quả thực*



hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

**Hà Nội mới / 2013**

**- Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**HÀ PHONG. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII / Hà Phong // Hà Nội mới.-2013.- Ngày 31 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Ngày 30/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chính phủ trình bày Báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện; Báo cáo thẩm tra quy hoạch tổng thể về thủy điện; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).*

**Hà Nội mới / 2013**

**- Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thực hiện các giải pháp, quyết sách lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 1 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 31/10, các đại biểu QH thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm năm (2011-2015) và bàn phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 2 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 01/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch*

*phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Chú trọng đầu tư các chương trình an sinh xã hội / PV // Nhân dân.- 2013.- Ngày 3 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 02/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 5 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 04/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và dự án Luật hải quan (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận những nội dung quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 6 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 05/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 7 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 6/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này. Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày các Tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật xây dựng (sửa đổi); Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật bảo hiểm y tế.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 8 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 07/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.*

Nhân dân / 2013

- Ngày làm việc thứ 16, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Thảo luận kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 9 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 08/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Sau đó, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.*

Nhân dân / 2013

- Ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Thông qua Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 11 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 11/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014. Thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).*

Nhân dân / 2013

- Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách năm 2014 / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 13 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 12/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; thông qua thảo luận về Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân; thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Buổi chiều, QH nghe Báo cáo thẩm tra và Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số*

*điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với hai đồng chí Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 14 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 13/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Và tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với đồng chí Vũ Đức Đam; nghe Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Buổi chiều, QH thảo luận về Quy hoạch tổng thể về thủy điện và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của QH về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 20, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận về hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 15 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Sáng ngày 14/11. Buổi sáng, QH tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; nghe Tờ trình của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng về việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH. Buổi chiều, QH thảo luận tại tổ về dự án Luật hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 21, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2014 / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 16 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 15/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014. Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 22, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Bầu bổ sung một số chức danh trong các cơ quan của Quốc hội / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 17 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; nghe Tờ trình về dự án Luật đầu tư công và biểu quyết thông qua Luật việc làm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Buổi chiều, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật hải quan (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 23, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Góp ý trực tiếp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thảo luận hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 19 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 18/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường và chính lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật phá sản (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 24, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 20 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 19/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Buổi chiều, QH nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII. Sau đó QH bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn.*

- Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 21 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 20/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, nghe Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Sơn trả lời chất vấn của các đại biểu QH.*

- Ngày làm việc thứ 26, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 22 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành. Buổi sáng, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn trả lời chất vấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã trả lời chất vấn của các đại biểu QH. Buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề liên quan nội dung các nhóm vấn đề chất vấn của đại biểu QH và trực tiếp trả lời chất vấn.*

- Ngày làm việc thứ 27, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Xây dựng luật cần xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, coi trọng chất lượng / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 23 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 22/11. QH họp phiên toàn thể tại Hội trường. Hai nội dung quan trọng trong ngày được các đại biểu thảo luận tại hội trường liên quan tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được QH khóa XIII thông qua; thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi).*

- Ngày làm việc thứ 28, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.

**PV. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng các dự án luật / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 26 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 25/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, Các đại biểu đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo trên. Tiếp đó, QH thảo luận về dự án Luật xây dựng (sửa đổi). Buổi chiều, QH thông qua Luật tiếp công dân và thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 29, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 27 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 26/11, QH họp tại Hội trường, thông qua luật Đấu thầu (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Buổi chiều, QH thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 30, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể thủy điện và Nghị quyết về công tác tư pháp / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 28 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 27/11, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa. Buổi chiều, QH thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung công tác phòng, chống tham nhũng) và thảo luận về dự án Luật đầu tư công.

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 31, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 29 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 28/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, các đại biểu đã nghe: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày toàn văn Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Sau đó, QH đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp. Tiếp theo, Quốc hội



*đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp. Buổi chiều, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; thảo luận về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.*

**Nhân dân / 2013**

**- Ngày làm việc thứ 32, kỳ họp thứ sáu , QH khóa XIII.**

**PV. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thành công và bế mạc / PV // Nhân dân.-2013.- Ngày 30 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 29/11. Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII đã thành công và bế mạc. Tới dự phiên bế mạc, có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; nhiều đại biểu QH các khóa trước và các đại biểu QH khóa XIII. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng. Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014, những năm còn lại của kế hoạch năm năm, nhiều nội dung khác về công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước.*

*Cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 38 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; Nghị quyết về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.*

*Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước nhân dân và với những đóng góp tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào và cử tri cả nước.*

**Nhân dân / 2013**

**KỠ HỌP THỨ 7 (20/5/2014-24/6/2014)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 21 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 20/5, QH khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy, tại Hà Nội. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các đại biểu QH những khóa trước; đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế; đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Đây là kỳ họp đầu tiên của năm 2014 với các nội dung quan trọng về xây dựng luật pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.*

*Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ Kỳ họp thứ 7 của QH diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi đã tăng trưởng nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, tăng trưởng những tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiểm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ và kim ngạch xuất khẩu tăng khá; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm...*

*Tại phiên khai mạc, QH nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 22 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Trong chương trình làm việc ngày 22/5. Buổi sáng, QH làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và thảo luận về một số nội dung của dự thảo luật này. Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của QH và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 22 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 22/5, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường và nghe trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và thảo luận tại hội trường về dự án luật này. Buổi chiều, QH thảo luận tổ về hai dự án luật: Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các quy định liên quan xuất, nhập cảnh / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 24 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 23/5. Buổi sáng, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án bảo đảm cân đối ngân sách T.U và địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.*

*Buổi chiều, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh và Báo cáo thẩm tra dự án luật nói trên; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi) và dự thảo Luật đầu tư công / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 25 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Buổi sáng, QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi) và nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án luật nêu trên*

*Buổi chiều, QH nghe Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án luật này; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư công.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận Dự thảo luật Phá sản (sửa đổi), dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 27 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 26/5, QH khóa XIII nghe Tờ trình Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), báo cáo thẩm tra và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Buổi chiều, QH nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 của QH.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Bảo đảm về nhu cầu nhà ở của người dân / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 28 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 27/5. Buổi sáng, QH thảo luận ở tổ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Buổi chiều, QH nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề và báo cáo thẩm tra dự án luật này; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận về ba dự án luật / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 29 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 28/5, buổi sáng, QH thảo luận tại tổ về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Buổi chiều, QH họp tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Sau đó, QH đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật này.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận hai dự án luật và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 30 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Buổi sáng, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Buổi chiều, QH làm việc tại hội trường, thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan và bảo vệ môi trường / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 31 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 30/5, các đại biểu QH làm việc tại hội trường. Buổi sáng, QH nghe đại diện Ủy ban Thường vụ QH trình bày Tờ trình Dự án Luật Tổ chức QH (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra dự án luật này; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi). Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 3 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 2/6, các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án bảo đảm cân đối ngân sách T.Ư và địa phương năm 2013; việc triển khai*



*thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**NGUYỄN CHIẾN THẮNG. Quốc hội thảo luận dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giám sát tinh thần cải cách tư pháp / Nguyễn Chiến Thắng // Quân đội Nhân dân.-2014.- Ngày 4 tháng 6.- Tr.1+6.**

*Ngày 3/6, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).*

**Quân đội Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hàng không / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 5 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 4/6, Các đại biểu QH họp tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật đầu tư (sửa đổi); Ủy viên Ủy ban thường vụ QH Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đầu tư (sửa đổi). Sau đó QH thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nghe tờ trình gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town và Thảo luận hai Dự án Luật / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 6 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 5/6, các đại biểu QH nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang, thiết bị tàu bay (Công ước*

và Nghị định thư Cape Town) và thảo luận hai Dự án Luật: Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận việc lấy phiếu tín nhiệm và hai Dự án Luật / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 7 tháng 6.- Tr.1+3.**

Ngày 6/6, buổi sáng, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. QH đã nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Sau đó, QH thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu QH phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: - Việc sửa đổi tên gọi của dự án luật; - Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề; - Quản lý nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước về dạy nghề;

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 16, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao hiệu quả các chính sách giảm nghèo / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 8 tháng 6.- Tr.1+3.**

Ngày 7/6, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. QH đã nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012. Sau đó, QH thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua hai Nghị quyết / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 10 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 9/6, buổi sáng, QH thảo luận tại Tổ về dự án Luật căn cước công dân và dự án Luật hộ tịch.*

*Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường. Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. QH đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự thảo Nghị quyết của QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Sau đó, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Tiếp đó, QH nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu QH về phương án bảo đảm cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ, sử dụng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013. Sau đó, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ, sử dụng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013. Nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiến trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.*

*Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2015.*

*Sau đó, QH thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2015. Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu QH phát biểu.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nỗ lực quản lý giá và giảm nợ công / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 11 tháng 6.- Tr.1+3.**



*Ngày 10/6, buổi sáng, QH thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Buổi chiều, QH tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Tiếp tục chất vấn các bộ trưởng / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 12 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 11/6, QH họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục trả lời chất vấn trực tiếp của ba đại biểu QH, tập trung vào các nội dung như: Vấn đề nợ công, khả năng cân đối nguồn trả nợ và giải pháp giảm nợ công để bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia; Vấn đề quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Vấn đề cân đối thu-chi ngân sách nhà nước, kỷ luật tài khóa; giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng thu... Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời chất vấn trực tiếp của 20 đại biểu QH, tập trung vào các nội dung: Việc triển khai thực hiện cải cách giáo dục: hoàn thiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; đổi mới phương pháp đào tạo ngoại ngữ; đổi mới hình thức, mô hình đào tạo ở các cấp học; về mô hình đào tạo từ xa; Vấn đề chất lượng đào tạo hệ đại học, dạy nghề chưa phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội; Việc phân luồng học sinh sau trung học phổ thông, trung học cơ sở... Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn trực tiếp của 15 đại biểu QH, tập trung vào những nội dung: Việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của QH về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của QH, Ủy ban Thường vụ QH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Việc thẩm định để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của QH, Ủy ban Thường vụ QH và Nghị định của Chính phủ; ...*

**-Ngày làm việc thứ 20, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Tiếp tục chất vấn bộ trưởng, trưởng ngành / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 13 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 12/6, QH tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường là*

*người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn. Tiếp đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trực tiếp của các đại biểu QH.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 21, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao chất lượng việc lấy phiếu tín nhiệm / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 14 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 13/6, buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.*

*Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, QH đã nghe ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tiếp đó, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Ưng Chu Lưu, QH thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 22, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao chất lượng , vai trò các đại biểu QH / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 17 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Sáng 16/6, QH đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật tổ chức QH (sửa đổi). Qua ý kiến cho thấy, nhìn chung, các đại biểu QH tán thành với nội dung cơ bản của dự thảo Luật và cho rằng, dự thảo Luật được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bước đầu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và nội dung của Hiến pháp mới được QH thông qua năm 2013 về tổ chức và hoạt động của QH. Tiếp đó, Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, QH thảo luận về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 23, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 18 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 17/6, buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã biểu quyết thông qua toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa. Sau đó, QH thảo luận về dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).*

*Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Ưông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam và thảo luận về việc gia nhập Công ước và nghị định thư Cape Town.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 24, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường nhà ở, bất động sản / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 19 tháng 6.- Tr.1+2.**

*Ngày 19/6, buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Điều 1, Điều 5 và toàn văn Luật Đầu tư công. Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).*

*Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 49, Điều 61 và toàn văn Luật Xây dựng (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua hai luật / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 20 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 20/6, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã biểu quyết thông qua các Điều 2, Điều 11 và toàn văn Luật phá sản (sửa đổi). Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật căn cước công dân.*

*Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, QH đã biểu quyết thông qua các Điều 2, Điều 8, Điều 95 và toàn văn Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu, QH thảo luận về dự án Luật hộ tịch.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 26, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua luật công chứng (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 21 tháng 6.- Tr.1+4.**

*Ngày 20/6, các đại biểu QH làm việc ở hội trường biểu quyết thông qua Dự án Luật Công chứng sửa đổi và thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Ưng Chu Lưu điều khiển phiên họp.*

*Buổi chiều, QH thảo luận về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 27, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Hoàn thiện chính sách pháp luật để tiếp tục thu hút đầu tư / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 24 tháng 6.- Tr.1+4.**

*Ngày 23/6, QH làm việc tại Hội trường và biểu quyết thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) với 454 phiếu tán thành, chiếm 91,16% tổng số đại biểu QH; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với 429 phiếu tán thành, chiếm 86,14% tổng số đại biểu QH. Tiếp đó QH đã thảo luận về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.*

**Nhân dân / 2014**

**-Ngày làm việc thứ 28, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII.**

**PV. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thành công và bế mạc / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 25 tháng 6.- Tr.1+4.**

*Sáng 24/6, sau khi biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam và các Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, QH đã tiến hành bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.*

**Nhân dân / 2014**

**KỲ HỌP THỨ 8 (20/10/2014-28/11/2014)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 21 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Ngày 20/10, QH khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, tại Hà Nội. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các đại biểu QH những khóa trước; đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế; đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Đây là kỳ họp cuối năm 2014 với các nội dung mang tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Nhiều bản khoản về tình hình kinh tế- xã hội / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 22 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 21/10. Các đại biểu QH thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 23 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 22/10, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe Chính phủ trình dự án Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo và dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức QH (sửa đổi). Một số ý kiến thống nhất quan điểm, cần có điều luật riêng về bộ máy QH để có cái nhìn tổng quát về bộ máy của QH. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng, việc nâng cao chất lượng của đại biểu QH rất quan trọng. Đại biểu QH phải nói được tiếng nói của cử tri, của công bằng, lẽ phải. Do đó, tiêu chuẩn của đại biểu phải quy định chặt chẽ để chọn được người tiêu biểu cả về đức, tài. Dự thảo Luật cần quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu, đề cao tính trí tuệ, bản lĩnh, có ảnh hưởng và uy tín tốt trong nhân dân.*



Nhân dân / 2014

- Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.

**PV. Bảo đảm quyền bảo hiểm của người lao động / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 24 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 23/10, tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường. Các đại biểu QH nghe Chủ tịch nước trình bày hai tờ trình về phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về: Quyền của người khuyết tật; Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Sau đó, QH thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi).*

Nhân dân / 2014

- Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.

**PV. Nóng chuyện bắt động sản “ảo”, nhà cho người nghèo, người thu nhập thấp / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 25 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 24/10. Tại hội trường, các đại biểu QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Các đại biểu QH đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự thảo luật nêu trên.*

Nhân dân / 2014

- Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.

**PV. Tội phạm được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 26 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 25/10, trong chương trình làm việc tại hội trường. Các đại biểu QH đã nghe: Báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật; Báo cáo công tác của: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Báo cáo về công tác thi hành án; Báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên. Các đại biểu QH đã thảo luận về những nội dung này.*

Nhân dân / 2014

- Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.

**PV. Đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của các cơ quan tư pháp / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 28 tháng 10.- Tr.1+5.**

*Ngày 27/10. Buổi sáng, QH làm việc tại hội trường, nghe: Tờ trình về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật này; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Sau đó, QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nêu trên. Buổi chiều, QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Việc ban hành văn bản pháp luật cần kịp thời và chất lượng / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 29 tháng 10.- Tr.1+5.**

*Ngày 28/10, các đại biểu QH tiếp tục làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, QH nghe Tờ trình về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch.*

*Buổi chiều, các đại biểu QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Cần nhắc tính khả thi và hiệu quả của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 30 tháng 10.- Tr.1+2.**

*Ngày 29/10, tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường. Các đại biểu nghe Tờ trình Báo cáo dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thảo luận các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về hai dự án Luật: Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Nỗ lực, quyết tâm vượt khó khăn của nền kinh tế / PV // Nhân dân.-  
2014.- Ngày 31 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 30/10, các đại biểu QH dành cả ngày làm việc tại hội trường để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Các đại biểu QH đã khẳng định những nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội / PV  
// Nhân dân.-2014.- Ngày 1 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 31/10, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Buổi sáng, QH tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Buổi chiều, QH thảo luận về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Còn nhiều khó khăn khi thực hiện tái cơ cấu ba lĩnh vực trọng tâm /  
PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 2 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 1/11, QH dành một ngày thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Đảm bảo quyền lợi của người dân trong thi hành án dân sự / PV //  
Nhân dân.-2014.- Ngày 4 tháng 11.- Tr.1+3.**



*Ngày 3/11, các đại biểu QH làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, QH nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.*

*Buổi chiều, QH nghe các Tờ trình về các dự án luật: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật Thú y và nghe Báo cáo thẩm tra các dự án Luật nêu trên.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Cấn nhắc thời điểm triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 5 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 4/11, buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều, tại các luật về thuế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Buổi chiều, QH thảo luận về: Chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải trong giáo dục nghề nghiệp / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 6 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 5/11, buổi sáng, các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Buổi chiều, QH thảo luận tại tổ dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 16, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Xây dựng quân đội và công an nhân dân đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 7 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 6/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn. QH đã nghe: Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)*

*Sau đó, QH đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương cần phù hợp với Hiến pháp / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 8 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 7/11, các đại biểu QH dành cả ngày để thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, minh bạch hơn / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 11 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 10/11, buổi sáng, QH thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Sử dụng vốn Nhà nước phải đảm bảo hiệu quả, minh bạch / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 12 tháng 11.- Tr.1+2.**

*Ngày 11/11, buổi sáng, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 20, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Tạo cơ sở pháp lý để giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả thiết thực / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 13 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 12/11, QH làm việc tại hội trường nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật An toàn vệ sinh lao động và thảo luận về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và dự án Luật ATVSLĐ.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 21, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Giải quyết các vấn đề vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 14 tháng 11.- Tr.1+2.**

*Ngày 13/11, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII dành cả ngày làm việc ở tổ để thảo luận về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự án Luật Thú y.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 22, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Lấy phiếu tín nhiệm cần khách quan, chính xác và công tâm / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 15 tháng 11.- Tr.1+2.**

*Ngày 14/11, buổi sáng, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.U năm 2015; biểu quyết danh sách những người được QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Buổi chiều, QH thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 23, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 16 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 15/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã: Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng*

*Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn; Bầu Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch QH Ông Chu Lưu, QH đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân.*

*Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã: Nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 24, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Nỗ lực thực hiện các lời hứa với nhân dân, với Quốc hội / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 18 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 17/11, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ. Buổi sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của QH, kết luận của Ủy ban Thường vụ QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp QH, phiên họp Ủy ban Thường vụ QH. Sau đó, QH bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ.*

*Đầu giờ làm việc buổi chiều, QH đã nghe Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII và tiến hành chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Tìm hướng khắc phục những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 19 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 18/11, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 26, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**MINH THẮNG. Phiên chất vấn được cử tri đồng tình, phần hội tích cực / PV // Quân đội Nhân dân.-2014.- Ngày 20 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 19/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Các bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ.*

**Quân đội Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 27, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Đảm bảo tính khoa học, toàn diện trong đổi mới chương trình, SGK phổ thông / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 21 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 20/11, buổi sáng, các đại biểu biểu quyết thông qua hai Luật: Tổ chức QH (sửa đổi) và Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Buổi chiều, QH thông qua hai Luật: Căn cước công dân và Hộ tịch; thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 28, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Đảm bảo quyền thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 22 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 21/11. Đầu giờ làm việc buổi sáng, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, với 404 đại biểu tán thành, bằng 81,29% tổng số đại biểu. Tiếp đó, QH thảo luận dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Buổi chiều, QH thảo luận dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 29, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Tổ chức chính quyền địa phương cần phù hợp với Hiến pháp / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 25 tháng 11.- Tr.1+3.**



Ngày 24/11, tiếp tục chương trình làm việc. Buổi sáng, QH thảo luận về Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 30, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Tăng cường kỷ luật tài chính, công khai, minh bạch ngân sách / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 26 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 25/11. Đầu giờ làm việc buổi sáng, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, với 418 đại biểu tán thành, bằng 84,1% tổng số đại biểu QH và thảo luận dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Buổi chiều, QH đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 385 đại biểu tán thành, đạt 77,46% tổng số đại biểu QH. Tiếp đó, QH biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 411 đại biểu tán thành, đạt 82,70% tổng số đại biểu QH và thảo luận tại hội trường về Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) (sửa đổi).

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 31, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 27 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 27/11. Với 84,91% tổng số đại biểu QH tán thành, QH đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 7 chương và 76 điều. Tiếp đó, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 213 điều, với 85,51% tổng số đại biểu QH tán thành. Buổi chiều, QH đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh với 423 đại biểu tán thành, đạt 85,11% tổng số đại biểu QH. Tiếp đó, QH thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt với 366 đại biểu tán thành, đạt 73,64% tổng số đại biểu QH. QH cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế với 425 đại biểu tán thành, đạt 85,51% tổng số đại biểu QH và thảo luận dự án Luật An toàn vệ sinh lao động.

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 32, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Kịp thời ban hành những văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 28 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 27/11, QH làm việc cả ngày tại hội trường. Buổi sáng, QH biểu quyết thông qua hai dự thảo luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi); thảo luận về Dự án luật ban hành văn bản pháp luật. Buổi chiều, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.*

**Nhân dân / 2014**

**- Ngày làm việc thứ 33, kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII.**

**PV. Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII thành công và bết mạc / PV // Nhân dân.-2014.- Ngày 29 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 28/11, buổi sáng QH đã nghe: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết trên. Sau đó, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật thú y.*

*Buổi chiều, Kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII đã thành công tốt đẹp và bết mạc. Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết này. QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), với 405 đại biểu tán thành, bằng 81,49% tổng số đại biểu QH. Tiếp đó, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, với 459 đại biểu QH tán thành, bằng 92,35% tổng số đại biểu QH. QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, với 397 đại biểu tán thành.*

**KỶ HỌP THỨ 9 (20/5/2015-26/6/2015)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 21 tháng 5.- Tr.1+4.**

*Ngày 20/5, QH khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín, tại Hà Nội. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các đại biểu QH những khóa trước; đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế; đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Đây là kỳ họp giữa năm, với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.*

*Phát biểu khai mạc kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, trước những thách thức và vận hội, cơ hội mới của đất nước, kỳ họp thứ chín có vị trí đặc biệt quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch năm năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH mà Nghị quyết của QH đã đề ra... Tiếp đó, QH nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển KT-XH năm 2014 và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước và nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp. Thay mặt Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2015.*

*Cũng trong phiên họp buổi sáng, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo về kết quả tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132. Buổi chiều, QH nghe tờ trình của Chính phủ đề nghị QH phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước*



*năm 2013; nghe từ trình các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm / PV // Nhân dân.-2015.-  
Ngày 22 tháng 5.- Tr.1+4.**

*Ngày 21/5, các đại biểu QH bước sang ngày làm việc thứ hai với các nội dung: nghe Từ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; nghe Chính phủ Báo cáo về Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; nghe Từ trình dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Theo Từ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 của Ủy ban Pháp luật của QH, thời gian qua, QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng cũng như tiến độ chuẩn bị các dự án. Tuy nhiên, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH vẫn còn những hạn chế kéo dài, chậm được khắc phục. Ủy ban TVQH dự kiến bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 gồm năm dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 gồm 31 dự án luật, hai dự án pháp lệnh, một dự án nghị quyết. Trong năm 2016 cần tiếp tục xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp. Ủy ban TVQH đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thi hành nghiêm chỉnh Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc soạn thảo, thẩm tra, trình Ủy ban TVQH, QH để bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị các dự án luật...*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Xây dựng luật cần gắn liền với thực tế cuộc sống / PV // Nhân dân.-  
2015.- Ngày 23 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 22/5 Các đại biểu QH họp tại Hội trường và thảo luận các nội dung liên quan trực tiếp công tác xây dựng pháp luật, như: Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; xem xét, điều chỉnh Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; nghe Tờ trình của Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.*

*Trong phiên làm việc buổi sáng, thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, nhiều đại biểu kiến nghị, QH cần đặc biệt quan tâm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành, tránh tình trạng xây dựng và thông qua luật để đáp ứng tiến độ, kế hoạch đề ra, nhưng không bảo đảm chất lượng. Công tác xây dựng pháp luật hiện nay trong nhiều trường hợp còn xa rời thực tiễn, như việc phải xem xét Điều 60 của Luật BHXH là do trong quá trình xây dựng luật, cơ quan soạn thảo và bản thân các đại biểu QH chưa nắm bắt hết nhu cầu, nguyện vọng của người lao động. Do vậy, công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới cần có sự cải tiến căn bản, nhất là việc lấy ý kiến của các đối tượng trực tiếp được điều chỉnh bởi các quy định trong luật, nhằm hoàn thiện và tạo thuận lợi khi áp dụng phải được đặc biệt quan tâm. Cũng trong buổi làm việc QH đã nghe Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Khắc phục những hạn chế của Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) / PV  
// Nhân dân.-2015.- Ngày 24 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 23/5, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII. Buổi sáng, QH thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Trong buổi thảo luận, đa số các đại biểu cơ bản nhất trí cao với việc cần thiết sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự.*

*Buổi chiều, QH nghe Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thay mặt Chính phủ đọc Tờ trình dự án Luật Tạm giữ, tạm giam. Dự án luật đã được xây dựng trên cơ sở tổng kết 16 năm thực hiện Quy chế về tạm giữ, tạm giam; nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm nước ngoài; đánh giá tác động và lấy ý kiến các cơ quan có liên*

*quan tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Tạm giữ, tạm giam. Và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thú y. Trong phiên làm việc buổi chiều, QH đón Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đến thăm và nói chuyện.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Nỗ lực khắc phục những khó khăn phát triển kinh tế-xã hội / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 26 tháng 5.- Tr.1+3.**

*Ngày 25/5, buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại Hội trường, nghe Chính phủ trình Dự án Luật Thống kê (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế của QH trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Thống kê (sửa đổi), và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động. Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai), Lê Hữu Đức (Khánh Hòa), Phạm Quang Khải (Bà Rịa-Vũng Tàu) và một số đại biểu khác thể hiện sự nhất trí cao với Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, Báo cáo của Chính phủ chưa đề cập, chưa nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế của nền kinh tế. Vì vậy, Chính phủ cần bổ sung nội dung này để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục phù hợp.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 27 tháng 5.- Tr.1+4.**

*Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ chín, QH Khóa XIII, ngày 26/5, buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH về Dự án Luật Phí, lệ phí; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Đề cập một số nội dung cụ thể trong dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước, ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo Luật mới chỉ xác định về quyền, nghĩa vụ của KTNN, chứ chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan này. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) kiến nghị dự thảo luật cần quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan kiểm toán để có thể quy trách nhiệm nếu trong trường hợp kiểm toán sai.*

*Buổi chiều, đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nhiều ý kiến tán thành với việc sửa đổi Bộ luật này nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp thực tế và yêu cầu hội nhập.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Quan tâm đời sống người lao động khi về già / PV // Nhân dân.-2015.-  
Ngày 28 tháng 5.- Tr.1+4.**

*Ngày 27-5, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII, buổi sáng, các đại biểu QH họp tại Hội trường. Nghe Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, nghe Ủy ban Tư pháp của QH trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.*

*Điều 60 của Luật BHXH năm 2014 là nội dung được nhiều đại biểu QH quan tâm, đóng góp ý kiến. Hầu hết đại biểu khẳng định: Quá trình xây dựng Luật BHXH năm 2014 chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định của pháp luật. Điều 60 của Luật tiến bộ và có nhiều điểm mới so với Luật BHXH năm 2006, trong đó tập trung bảo đảm quyền thụ hưởng lâu dài của người lao động khi tham gia BHXH, chăm sóc, hỗ trợ cuộc sống của người lao động khi về già... Đây là một chính sách ưu việt và xu thế phát triển chung của thế giới.*

*Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Quản lý thống nhất, khai thác hiệu quả tài nguyên biển, đảo / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 29 tháng 5.- Tr.1+4.**

*Ngày 28/5, tiếp tục chương trình kỳ họp, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe trình bày: Dự án Luật Trưng cầu ý dân; Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Trưng cầu ý dân; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; nghe Tờ trình và*

*Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ tụng hành chính (sửa đổi); thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.*

*Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Nhiều ý kiến phát biểu đề nghị Ban soạn thảo làm rõ một số nhóm vấn đề liên quan phạm vi điều chỉnh của luật; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Các ý kiến phát biểu thống nhất cho rằng, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên môi trường biển và hải đảo, kết hợp nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trên cơ sở một đầu mối. Tuy nhiên, dự án luật cần quy định cụ thể, chi tiết hơn vai trò, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia khai thác, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đồng thời đề nghị cần có chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.*

*Buổi chiều, QH nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Dự án Luật Tổ tụng hành chính (sửa đổi) và nghe Ủy ban Tư pháp của QH trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật nói trên. Tiếp đó, QH thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 30 tháng 5.- Tr.1+2.**

*Ngày 29/5, buổi sáng, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và dự án Luật Phí, lệ phí.*

*Thảo luận về dự án Luật Phí, lệ phí, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) và đa số đại biểu nhất trí với việc cần thiết ban hành Luật Phí, lệ phí, nhằm khắc phục tồn tại của Pháp lệnh phí, lệ phí hiện hành; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với Chiến lược cải cách thuế. Dự thảo Luật Phí, lệ phí cần bảo đảm minh bạch, công bằng cho công dân. Đại biểu Phạm Trí Thức (Thanh Hóa) đề nghị, cơ quan soạn thảo cần rà soát các nội dung bổ sung, sửa đổi, nhất là những quy định về danh mục phí, lệ phí cho thống nhất với hệ thống pháp luật. Luật không nên để Chính phủ quy định chi tiết phí, lệ phí, mà nên quy định cụ thể ngay trong Luật để mỗi tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện. Theo một số đại biểu,*



*Luật nên quy định phí, lệ phí cần phải nộp vào ngân sách nhà nước, không nên trích một phần thu phí để lại, như vậy dễ nảy sinh tiêu cực, cơ chế xincho. Đồng thời, cần phân cấp cụ thể cho T.U, địa phương thu phí, lệ phí cho phù hợp thực tế...*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính Phủ và chính quyền địa phương / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 02 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 1/6, tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu QH thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Buổi sáng, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), các đại biểu QH tán thành sự cần thiết ban hành Luật và nhất trí cao với nhiều nội dung của Dự thảo Luật. Đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang), Danh Út (Kiên Giang) và nhiều đại biểu đồng tình với việc không quy định trong luật số lượng, tên gọi các bộ, cơ quan ngang bộ vì cho rằng, việc này tạo điều kiện chủ động hơn cho QH trong việc quyết định cơ cấu của Chính phủ, bảo đảm cho Chính phủ thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu tổ chức bộ máy của Chính phủ từng thời kỳ phát triển của đất nước.*

*Thảo luận về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các ý kiến đều nhất trí giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay. Cụ thể là: quy định tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1 Điều 110 của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND). Cho rằng hoạt động của HĐND hiện nay còn hình thức, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, các đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng), Trần Thị Hiên (Hà Nam) và nhiều đại biểu nhấn mạnh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND theo hướng tập trung quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương như: ngân sách, nhân sự, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội và tập trung vào việc giám sát hoạt động của UBND.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận ba dự án luật / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 03 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Trong chương trình ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII, các đại biểu QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.*

*Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về hai dự án: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tạm giữ, tạm giam.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng đại biểu QH, HĐND / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 04 tháng 6.- Tr.1+2.**

*Ngày 3/6, buổi sáng, các đại biểu QH đã nghe Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam; nghe Báo cáo thẩm tra dự án luật này. Sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chính lý dự thảo Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. QH đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo này. Cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử trong dự thảo Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND, đại biểu Nguyễn Hữu Đức (Đồng Tháp) và nhiều đại biểu tán thành quy định như dự thảo luật, bảo đảm ít nhất 18% tổng số người ứng cử đại biểu QH là người dân tộc thiểu số và 35% tổng số người ứng cử đại biểu QH là phụ nữ, nhưng cần quy định cụ thể việc phân bố số lượng người ứng cử để tránh tình trạng cơ cấu, số lượng, thành phần không đồng đều tại các đơn vị bầu cử.*

*Buổi chiều, QH thảo luận tại tổ hai dự án luật: Luật Trưng cầu ý dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Ủng hộ chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 05 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 4/6, buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe Chính phủ trình dự án Luật An toàn thông tin, nghe Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của QH báo cáo thẩm tra dự án luật này. Tiếp đó, QH thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi nghe Chính phủ trình bày Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng và Báo cáo giải trình, tiếp thu về dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành của Ủy ban Thường vụ QH.*

*Thảo luận về nội dung này, các đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh), Dương Trung Quốc (Đông Nai), Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) và nhiều đại biểu khẳng định sự ủng hộ đối với chủ trương xây dựng Cảng HKQT Long Thành, đồng thời nêu rõ: Báo cáo về dự án lần này của Chính phủ trình QH đã có những điều chỉnh hợp lý về quy mô, giảm các hạng mục, rõ ràng về nguồn vốn đầu tư, giải thích cụ thể về mức độ tác động đến nợ công... cho nên tính thuyết phục cao hơn. Trên thực tế, dự án này đã được đề cập từ nhiều năm trước với sự chuẩn bị công phu, nhiều hạng mục liên quan Cảng HKQT Long Thành đã và đang được triển khai xây dựng. Cảng HKQT này là một phần trong tổng thể quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là sự lựa chọn hợp lý hơn, tiết kiệm hơn nếu so với việc đầu tư mở rộng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất... Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu QH đã nghe Chính phủ trình dự án Luật An toàn thông tin, nghe Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của QH báo cáo thẩm tra dự án luật này.*

*Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Thống kê (sửa đổi) và Dự án Luật Tổ tụng hành chính (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 06 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 5/6, các đại biểu QH làm việc tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp. Trong phiên làm việc QH đã nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Thảo luận ở hội trường về nội dung nêu trên, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), Lê Như Tiến (Quảng Trị) và một số đại biểu khác đặt vấn đề: Thủ trưởng cơ quan điều tra thiếu trách nhiệm dẫn đến oan, sai thì xử lý như thế nào? Theo báo cáo, còn nhiều vụ án oan kéo dài 5 năm, 10 năm, thậm chí hơn 10 năm mới phát hiện ra. Sau khi được minh oan, các cơ quan tư pháp công bố người đó vô tội hoặc không đủ căn cứ để buộc tội, thì việc bồi thường cho người bị oan lại chậm được thực hiện. - Việc bồi thường cũng chỉ bù đắp được thiệt hại về kinh tế, còn những tổn thương về tinh thần cho người bị oan thì không thể nào bù đắp được. Trong những vụ oan, sai này thì ai, cơ quan nào làm rõ, có bao nhiêu vụ oan, sai do bản thân và gia đình họ mình oan? Có bao nhiêu trường hợp do người khác nhận tội và chứng minh họ phạm tội thì người kia mới được minh oan? Nhiều đại biểu QH cho rằng, ngoài trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cần làm rõ cá nhân để xảy ra sai phạm có trách nhiệm gì, nhất là đối với những hành vi bức cung, nhục hình dẫn đến oan, sai.*

*Các đại biểu đề nghị, thời gian tới, trong quá trình sửa đổi các bộ luật liên quan lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, cần thực hiện rõ tinh thần các quy định của*



*Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, nghiêm túc thực hiện hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người đúng tội.*

*Cuối buổi chiều, tại hội trường, các đại biểu QH đã họp riêng nghe báo cáo tình hình liên quan vấn đề Biển Đông.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội / PV // Nhân dân.- 2015.- Ngày 09 tháng 6.- Tr.1+4.**

*Ngày 8/6 QH thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.*

*Thảo luận về vấn đề này. Nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với đánh giá bổ sung kết quả thực hiện của Chính phủ. Theo đó, nền kinh tế từng bước phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, đa số đại biểu tập trung thảo luận về tình trạng sản xuất và tiêu thụ nông sản, lâm sản, thủy sản nước ta gặp khó khăn trên thị trường thế giới. Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) chất vấn: Sản xuất nông nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu theo kiểu "câu may", cạnh tranh nhờ giá rẻ và luôn nơm nớp nỗi lo ép giá, vậy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp thời gian qua đã làm được những gì?*

*Thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong những tháng còn lại của năm 2015, đa số đại biểu đồng tình với bảy nhóm giải pháp của Chính phủ nêu trong báo cáo bổ sung. Đại biểu Lê Thị Yến (Phú Thọ) đề nghị, Chính phủ nỗ lực cải cách nhanh, mạnh mẽ và toàn diện về thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt là đổi mới tư duy trong hoạch định chính sách theo nguyên tắc của kinh tế thị trường. Nhiều đại biểu QH cũng nhấn mạnh, mục tiêu chủ yếu của chính sách kinh tế năm 2015 và những năm tiếp theo là nâng cao chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. Do vậy, cần phát huy sử dụng nguồn vốn con người, bảo đảm nguồn lực để xây dựng và thực thi chính sách tốt, nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ nhà nước, phải giảm mạnh biên chế, phải làm cho bộ máy có hiệu lực, điều hành hiệu quả...*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 16, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Chú trọng hơn hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH và HĐND / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 10 tháng 6.- Tr.1+3.**

Sáng 9/6, QH làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; nghe Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Với 422 đại biểu tán thành, bằng 85,25% tổng số đại biểu QH, luật này đã được thông qua. Tiếp đó QH thảo luận về dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) và một số đại biểu đề nghị, để hoạt động giám sát có hiệu quả, dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm các cơ quan của QH và HĐND các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hoạt động giám sát. Quy định rõ hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát, không để tình trạng cứ giám sát, kết luận rồi không thực hiện. Cần quy định cụ thể thời hạn thực hiện bao nhiêu ngày kể từ khi có kết luận giám sát, nếu như chủ thể giám sát không thực hiện phải có chế tài xử lý. Cùng với đó, hướng hoạt động giám sát vào các lĩnh vực, vấn đề được cử tri quan tâm, bảo đảm minh bạch, công khai trong hoạt động giám sát.

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận hai dự án Luật / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 11 tháng 6.- Tr.1+3.**

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, QH khóa 13, sáng nay, QH thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày Tờ trình dự án Luật khí tượng thủy văn, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của QH Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật khí tượng thủy văn và thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Quan tâm giải quyết những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 12 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 11/6. Các đại biểu QH làm việc tại hội trường và bắt đầu tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ. Trong ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu QH. Một số thành viên Chính phủ cùng tham gia trả lời những vấn đề liên quan.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Tập trung nguồn lực phát triển khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 13 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 12/6, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 20, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Đẩy mạnh triển khai các nhóm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 14 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 13/6, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9. Buổi sáng, QH tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo giải trình thêm một số vấn đề được đại biểu QH quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu QH. Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật An toàn thông tin và dự án Luật Khí tượng thủy văn.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 21, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Cân nhắc nhiều nội dung mới của Bộ luật Tố tụng dân sự / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 16 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 15/6, QH dành cả ngày để các đại biểu QH thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Phần lớn ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi BLTTDS (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó xác định yêu cầu đổi mới tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Nhiều đại biểu tập trung thảo luận nội dung Khoản 2, Điều 4 của Dự thảo Bộ luật quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân*

*sự vì lý do không có điều luật để áp dụng. Bên cạnh đó, một nội dung mới được nhiều đại biểu góp ý là quy định về án lệ. Một số ý kiến cho rằng, quy định án lệ là bước tiến mới, cách tân phù hợp với xu thế quốc tế...*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 22, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Cân nhắc bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh / PV // Nhân dân.- 2015.- Ngày 17 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, các đại biểu QH đã thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).*

*Giảm tử hình là một chủ trương lớn của Đảng được thể hiện trong các nghị quyết về cải cách tư pháp và trong thực tiễn lập pháp hình sự nước ta. Chủ trương này phù hợp với tinh thần bảo vệ các quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013 và xu hướng hội nhập quốc tế. Một số đại biểu tán thành với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về Bộ luật Hình sự (sửa đổi), theo đó định hướng tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình ở cả ba phương diện: giảm bớt số tội danh có hình phạt tử hình; quy định điều kiện chặt chẽ nhằm hạn chế các trường hợp áp dụng hình phạt tử hình và mở rộng hơn đối tượng bị kết án tử hình nhưng không phải thi hành án tử hình, nhằm thể hiện rõ sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 23, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Hoàn thiện các quy định trong hoạt động tố tụng hình sự / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 18 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 17/6, các đại biểu QH thảo luận tại hội trường Dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi).*

*Nội dung được nhiều đại biểu tập trung thảo luận là quyền của bị can, bị cáo trong quá trình tố tụng. Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) và một số đại biểu tán thành quy định "người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự do trình bày lời khai, trình bày ý kiến". Một số ý kiến khác thì lại đề nghị, nên quy định rõ, bị can, bị cáo có quyền giữ im lặng cho đến khi có sự có mặt của luật sư, nhằm bảo đảm tính khách quan, công khai, dân chủ trong lời khai, tránh tình trạng bức cung, nhục hình đối với bị can, bị cáo. Theo đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội), cần cụ thể hóa quyền im lặng là quyền con người phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh cụ thể về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, xã hội và thể chế tố tụng của Việt Nam. Bên cạnh đó,*

*nhieu đại biểu tán thành với quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình hoạt động hỏi cung bị can để tăng tính minh bạch của hoạt động tố tụng, hạn chế tình trạng bức cung, nhục hình dẫn đến oan sai...*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 24, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 19 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 18/6, các đại biểu QH làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2016, với 87,47% số đại biểu tán thành.và thảo luận về dự án Luật Phí, lệ phí.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua bốn dự án luật và thảo luận hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 19 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 19/6, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương với đa số ý kiến tán thành là 83% và 85,22%.*

*Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Tiếp theo, QH biểu quyết thông qua Luật Thú y, với 422 đại biểu tán thành, chiếm 85,43%. Sau phần biểu quyết thông qua hai dự án luật, QH tiếp tục thảo luận những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 27, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Hoàn thiện pháp luật trong giải quyết án hành chính và hoạt động trung cầu ý dân / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 24 tháng 6.- Tr.1+3.**

*Ngày 23/6, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) và dự án Luật Trung cầu ý dân.*

*Thảo luận về Luật Tố tụng hành chính nhiều ý kiến phát biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi, nhằm khắc phục những hạn chế của Luật Tố tụng hành chính hiện*



*hành; đồng thời cho rằng, đây là dự luật rất quan trọng, thể hiện tinh thần Hiến pháp năm 2013.*

*Góp ý về dự án Luật Trưng cầu ý dân, nhiều ý kiến phát biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Trưng cầu ý dân, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo làm rõ một số nội dung trong dự thảo Luật.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 28, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Đảm bảo an toàn thông tin mạng và tính chính xác trong dự báo khí tượng thủy văn / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 25 tháng 6.- Tr.1+4.**

*Ngày 24/6, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi); thảo luận hai dự án luật: Luật An toàn thông tin và Luật Khí tượng thủy văn; nghe Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.*

*Thảo luận về luật An toàn thông tin đa số các ý kiến đều cho rằng cần có biện pháp hữu hiệu và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi phát tán thông tin trên mạng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín, danh dự, quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 29, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 26 tháng 6.- Tr.1+2.**

*Sáng 25/6, với 428 đại biểu (chiếm tỷ lệ 86,64% tổng số đại biểu QH) bấm nút tán thành, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.*

**Nhân dân / 2015**

**- Ngày làm việc thứ 30, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.**

**PV. Kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII thành công và bế mạc / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 27 tháng 6.- Tr.1+2.**

Ngày 26/6, kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Tới dự lễ bế mạc có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều đại biểu QH các khóa trước và các đại biểu QH khóa XIII.

Phát biểu ý kiến bế mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII đã thành công, để lại niềm tin, ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào, cử tri cả nước về một kỳ họp hợp lòng dân, sôi động, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Chủ tịch QH đề nghị, sau kỳ họp này, các đại biểu QH kịp thời gặp gỡ, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để luôn có tiếng nói đại diện cho quyền lợi của cử tri vào các quyết định của QH.

Trước phiên bế mạc, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, với 440 đại biểu tán thành, bằng 89,07% tổng số đại biểu QH. Kết quả, toàn bộ 15 ứng viên mà Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đề cử đều được QH phê chuẩn. Tiếp đó, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết của QH về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng, với 455 đại biểu tán thành, bằng 92,11% tổng số đại biểu QH. Cũng trong ngày 26/6, với 458 đại biểu tán thành, bằng 92,71% tổng số đại biểu, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, QH khóa XIII.

**Nhân dân / 2015**

## **KỶ HỌP THỨ 10 (20/10/2015-28/11/2015)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII / PV // Nhân dân.- 2015.- Ngày 21 tháng 10.- Tr.1+7.**

Ngày 20/10, tại Nhà QH, Ba Đình, Hà Nội, Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII khai mạc trọng thể. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều đại biểu QH các khóa trước và các đại biểu QH khóa XIII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 QH khoá XIII sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trực tiếp đến triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, các vấn đề về kinh tế xã hội và nhiều vấn đề khác. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, QH đã nghe Chính phủ trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết



*của QH về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và khái quát kết quả 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thuế, kế toán / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 22 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Ngày 21/10. Các đại biểu làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, QH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này. Buổi chiều, QH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 23 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/10, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2016.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận về dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XII của Đảng / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 24 tháng 10.- Tr.1+5.**

*Sáng 23/10, các đoàn đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.*

*Đa số các ý kiến của đại biểu QH đánh giá các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng cao, đã đánh giá toàn diện tất cả các mặt kể cả Dự thảo Báo cáo chính*

*trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Một số ý kiến đánh giá cao việc các dự thảo đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế để từ đó đưa ra những nhận định, xác định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trong giai đoạn tới. Các đại biểu QH đã tập trung về các nội dung đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; dự báo tình hình thế giới và đất nước; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020); định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận nhiều nội dung quan trọng của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 25 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Ngày 24/10, QH thảo luận nhiều nội dung quan trọng của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây được đánh giá là một trong những đạo luật rất quan trọng, tầm mức ảnh hưởng rộng lớn. Từng khái niệm, từng chế định đều có tác động vào nền kinh tế và các quan hệ văn hóa, kinh tế, xã hội, đang diễn ra hằng giờ, hằng ngày, liên quan cá nhân, công dân trong nước và cả đối tượng là công dân, nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ sáu, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 27 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Ngày 26/10, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo bộ luật này.*

*Một số nội dung được nhiều đại biểu QH quan tâm là về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp được quy định tại các Điều 4, 43, 44 và 45; về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự; vị trí, vai trò, sự tham gia và việc phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) (các Điều 46, 57 và 58) của Bộ luật này.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ bảy, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận hai dự án luật và dự thảo Nghị quyết của QH ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 28 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Ngày 27/10, buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe hai Tờ trình và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ tụng hành chính (sửa đổi), sau đó thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật nêu trên. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết của QH ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi); dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Cần giải pháp mạnh trong đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 29 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Ngày 28/10, tại hội trường Nhà QH, kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIII tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu QH đã nghe tổng hợp các báo cáo của các cơ quan tư pháp T.Ư về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả công tác của Viện trưởng KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao; báo cáo về công tác thi hành án và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2015.*

*Thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao; công tác thi hành án; công tác PCTN, các đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận), Lưu Thị Huyền (Ninh Bình) và nhiều đại biểu đồng tình với các báo cáo của Chính phủ, của Viện KSND tối cao, TAND tối cao về các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, theo các đại biểu, hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; các vụ cướp của, giết người, tai nạn lao động, cháy nổ diễn ra nhiều nơi; tội phạm kinh tế, tài chính, ngân hàng, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng... gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, gây bức xúc trong xã hội. Các đại biểu đề xuất Chính phủ cần có nhiều giải pháp mạnh trong đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Đảm bảo an toàn thông tin mạng / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 30 tháng 10.- Tr.1+4.**

*Theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, sáng 29/10, QH làm việc tại Hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ngay sau đó, QH đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật An toàn thông tin mạng.*

*Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm thảo luận trong dự thảo Luật An toàn thông tin mạng là bảo vệ thông tin cá nhân trước tình trạng các thông tin này bị phát tán trên mạng. Các đại biểu cho rằng, số điện thoại và danh tính cá nhân của nhiều người đã bị thu thập và phát tán trái phép, không ít người đã và đang bị quấy rối bởi những tin nhắn mời mua bất động sản, mua bảo hiểm, sim điện thoại. Tình trạng rao bán thông tin cá nhân một cách công khai trên mạng đang gây bức xúc trong dư luận. Đây là một vấn nạn cần hạn chế.*

*Các đại biểu đều tán thành với quan điểm của Chính phủ là giao cho Cơ quan mật mã quốc gia là Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về mật mã dân sự để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo an ninh quốc gia.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Hoàn thiện các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 31 tháng 10.- Tr.1+3.**

*Ngày 30/10, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự thảo Bộ luật này.*

*Thảo luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, nhiều đại biểu nêu rõ sự cần thiết. Tuy nhiên, đại biểu Thân Đức Nam (Đà Nẵng) cho rằng, theo Điều 76, dự thảo Bộ luật, các tội mà pháp nhân chịu TNHS là các tội thuộc lĩnh vực kinh tế, môi trường, phần lớn do các pháp nhân kinh tế thực hiện. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, tính cụ thể, tránh bỏ lọt tội phạm, cần quy định rõ những pháp nhân chịu TNHS là doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Cần có giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội bền vững / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 3 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 2/11, tại Hội trường, các đại biểu QH tiến hành phiên thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016.*

Nhiều ý kiến đại biểu QH đều thể hiện sự đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2015 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 trình QH. Các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã ứng phó kịp thời, có hiệu quả với những biến động kinh tế, chính trị khó lường trong năm 2015 và đạt những kết quả đáng khích lệ về KT-XH, quốc phòng, an ninh (QP, AN), đối ngoại. Bên cạnh những kết quả vừa qua, nhiều đại biểu QH đề nghị Chính phủ phân tích sâu sắc hơn những yếu tố chưa bền vững của nền kinh tế, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp hữu hiệu cho năm 2016. Đồng thời Chính phủ cần đánh giá kết quả thực hiện những cơ chế, chính sách quan trọng vừa qua tại khu vực miền núi, vùng khó khăn, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Bàn những giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 4 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 3/11. Buổi sáng, QH thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Buổi chiều, QH thảo luận Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.U năm 2016. Việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế. Phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải cách, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Những điểm mới trong Luật báo chí (sửa đổi) / PV // Nhân dân.- 2015.- Ngày 5 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 4/11. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu giá tài sản; nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Buổi chiều, QH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Báo chí (sửa đổi); thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020.

**-Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**



**PV. Xem xét, quyết định phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 6 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 5/11, QH đã nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); nghe tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khí tượng thủy văn.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Hoàn thiện các quy định trong hoạt động tổ tụng hình sự / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 7 tháng 11.- Tr.1+5.**

*Ngày 6/11 QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Ưông Chu Lưu, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 16, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của công dân / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 10 tháng 11.- Tr.1+5.**

*Buổi sáng ngày 9/11, QH nghe Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị định số 36/2012/QH 13 ngày 23/11/2012 của QH và tờ trình dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam. Buổi chiều, QH thảo luận ở đoàn về Tổng kết việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và dự thảo Nghị quyết về vấn đề này; thảo luận về Dự án Luật Đấu giá tài sản.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thông quan Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 11 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 10/11, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014 và thảo luận về nội dung này. Với 90,49% tổng số đại biểu tán thành QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thông quan Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 12 tháng 11.- Tr.1+2.**

*Ngày 11/11. Tiếp tục chương trình làm việc. Buổi sáng, QH thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó, bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế; phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Bộ luật này.*

*Buổi chiều, QH nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Tiếp cận thông tin; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phí, lệ phí và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phí, lệ phí.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Tập trung nguồn lực để giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 13 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 12/11. Buổi sáng, QH đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 với 88,26% số đại biểu tán thành. Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tập trung vào hai nội dung chính, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp đó, QH nghe Tờ trình về Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung và ý kiến khác nhau của Luật Trưng cầu ý dân. Buổi chiều, QH nghe Tờ trình về Dự án Luật về hội và thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.*



**-Ngày làm việc thứ 20, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Quan tâm bảo vệ và giáo dục trẻ em bằng những việc làm cụ thể / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 14 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 14/11, QH thảo luận bốn Dự án luật. Buổi sáng, QH thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Buổi chiều, QH thảo luận tại hội trường Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).*

*Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm về độ tuổi của trẻ em được quy định trong Dự án luật (Điều 1). Một số đại biểu của Đoàn QH thành phố Hồ Chí Minh cùng đề nghị, cần tiếp tục xây dựng mạng lưới công tác xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên chuyên trách công tác bảo vệ trẻ em khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Dự án luật cần quan tâm hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trong cuộc sống, nhất là trẻ em gái trước các vấn đề phức tạp hiện nay, như: tảo hôn, lạm dụng tình dục, nạn phá thai..*

**-Ngày làm việc thứ 21, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của QH / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 15 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 15/11. Trong phiên họp buổi sáng, QH thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết của QH ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2016. Thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết của QH ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi), đa số các đại biểu đánh giá Dự thảo Nghị quyết và Nội quy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Về vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp QH, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) cho rằng, tổng kết các khóa QH từ trước đến nay cho thấy, QH của ta chủ yếu là tham luận, chưa trở thành QH tranh luận. Cần có quy định về điều hành phiên họp QH để chuyển từ tham luận sang tranh luận về các vấn đề có quan điểm khác nhau... Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) cũng cho rằng, tất cả các đại biểu đều có quyền phát biểu trước QH. Chất lượng các bài phát biểu không tốt, thì đại biểu QH phải chịu trách nhiệm trước cử tri. QH nên dành thời gian cho việc thảo luận và tranh luận, tuy nhiên không nên xây dựng theo hướng dành thời gian nhiều cho tranh luận sẽ phù hợp với điều kiện nước ta.*

*Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận tổ về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và Dự án Luật Tiếp cận thông tin. Nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH việc sửa đổi và ban hành Luật Báo chí trong thời điểm hiện nay là cần thiết. Sửa đổi Luật Báo chí hiện hành để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và để các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành phù hợp với các yêu cầu mới do Hiến pháp năm 2013 đặt ra.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 22, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng đối với kinh tế - xã hội của đất nước / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 17 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 16/11, ngày đầu tiên các đại biểu QH tiến hành thảo luận các báo cáo và chất vấn các thành viên Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đầu giờ làm việc buổi sáng, trước khi thảo luận và chất vấn, QH nghe: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của QH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của QH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của QH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín của QH và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XIII đến năm 2015. Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH về việc thực hiện các Nghị quyết của QH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 được gửi tới các đại biểu QH nghiên cứu.*

**-Ngày làm việc thứ 23, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Tiếp tục thảo luận các báo cáo và chất vấn các thành viên Chính phủ / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 18 tháng 11.- Tr.1+2.**

*Ngày 17/11 là ngày thứ hai các đại biểu QH tiến hành thảo luận tại hội trường các báo cáo và chất vấn các thành viên Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong ngày, đã có 31 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đối với các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải và Vũ Đức Đam cùng 13 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 24, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 19 tháng 11.- Tr.1+2.**

*Buổi sáng, các đại biểu QH tiếp tục tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chủ tịch QH... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo, giải trình và trả lời chất vấn một số vấn đề đại biểu QH và cử tri cả nước quan tâm (Toàn văn Báo cáo đăng trên số báo ra hôm nay). Buổi chiều, QH làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Quản lý chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 20 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 19/11. Đầu phiên họp, các đại biểu QH biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng với 85,83% đại biểu tán thành. Sau đó, các đại biểu QH nghe đọc tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra dự án Luật Dược (sửa đổi); biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản. Buổi chiều, QH thảo luận tại tổ về hai dự án: Luật Dược (sửa đổi) và Luật về hội. Thảo luận về dự thảo Luật Dược (sửa đổi), một số đại biểu cho rằng, Luật hiện hành chỉ giao Bộ Y tế làm đầu mối mà không phân công nhiệm vụ giữa các bộ, ngành trong quản lý giá thuốc cho nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, chưa bảo đảm tính minh bạch vì quản lý giá thuốc cần phối hợp đa ngành. Vì vậy, dẫn tới thực trạng, giá thuốc cùng loại có sự chênh lệch giữa các địa phương. Bức xúc về tình trạng giá thuốc “trên trời”, các đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội), Lê Như Tiến (Quảng Trị) và nhiều đại biểu khác cho rằng, hiện nay giá thuốc của Việt Nam chênh lệch rất cao so với thế giới, tuy nhiên chất lượng lại không tương xứng.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 26, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua hai dự án luật / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 21 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 20-11, QH làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, các đại biểu QH biểu quyết thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của QH và Hội đồng nhân dân; Thảo luận ở hội trường về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH và dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Thảo luận ở hội trường về*

việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua dự án Luật Kế toán (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 27, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Chú trọng hơn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 24 tháng 11.- Tr.1+3.**

Ngày 23/11. QH họp tại Hội trường. Buổi sáng, với 416 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 84,21% tổng số đại biểu, QH biểu quyết thông qua Luật Thống kê (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Luật Khí tượng thủy văn; thảo luận về dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), độ tuổi của trẻ em là vấn đề được nhiều đại biểu QH quan tâm, phát biểu ý kiến đóng góp. Các đại biểu Nguyễn Thị Hương Sen (Hải Dương), Phạm Thị Hồng Nga (Hà Nội) và nhiều đại biểu khác nhất trí việc nâng độ tuổi trẻ em dưới 18 tuổi, vì cho rằng việc điều chỉnh này là cần thiết, vừa bảo đảm tuân thủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, vừa thống nhất các quy định của pháp luật Việt Nam về tuổi trưởng thành đầy đủ.

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 28, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Thông qua Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 25 tháng 11.- Tr.1+3.**

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 24/11, các đại biểu QH (QH) đã biểu quyết thông qua Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi), Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong phiên họp buổi chiều, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Các đại biểu đã Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH (TVQH) về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu đại biểu QH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia... Theo đó, ngày bầu cử QH Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chủ nhật ngày Các đại biểu QH cũng đã biểu quyết thông qua Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi) gồm ba chương, 56 điều, với 87,65% số đại biểu tán thành. Nội quy quy định: QH họp thường lệ mỗi năm hai kỳ.

Với 88,26% số đại biểu QH đã tán thành thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp QH, thay thế Nghị quyết số 07/2002/QH11 ban hành Nội quy kỳ họp QH đã được QH nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.



*Các đại biểu QH cũng đã biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với 86,84% số đại biểu QH tán thành.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 29, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Phê chuẩn danh sách 21 thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 26 tháng 11.- Tr.1+3.**

*Ngày 25/11, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua nhiều bộ luật, luật quan trọng, và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng BCQG; bầu Tổng Thư ký QH.*

*Buổi sáng, QH đã nghe Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng BCQG; dự kiến nhân sự Tổng Thư ký QH. QH đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng BCQG; bầu Tổng Thư ký QH. QH đã phê chuẩn danh sách bốn Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Hội đồng BCQG đã được trình QH trước đó. QH cũng đã thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng BCQG và Nghị quyết bầu Tổng Thư ký QH. Theo đó, ngày bầu cử là ngày chủ nhật, 22/5/2016. Trong chương trình làm việc, các đại biểu QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Bộ luật, với 88,66% số đại biểu tán thành. Tiếp đó, các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành bộ luật này, với 89,07% số đại biểu tán thành. Các đại biểu QH cũng đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), sau đó biểu quyết thông qua luật này, với 90,69% số đại biểu tán thành; và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính, với 91,09% số đại biểu tán thành.*

*Buổi chiều, các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Luật Tạm giữ, tạm giam; Luật Trưng cầu ý dân; Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); và Luật Phí, lệ phí.*

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 30, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Hoàn thiện các quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 27 tháng 11.- Tr.1+4.**

*Ngày 26/11, các đại biểu QH làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua hai luật, hai nghị quyết quan trọng và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Luật về Hội.*

*Buổi sáng, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định thừa phát lại, với 76,32% tổng số đại biểu tán thành. Tiếp đó, với 82,84% tổng số đại*

biểu tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Thảo luận về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí (Chương II) trong dự án Luật Báo chí (sửa đổi), một số đại biểu cho rằng, Điều 25 Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí... Nhưng tên Chương II dự thảo Luật (Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí) không chỉ rõ chủ thể của quyền tự do báo chí là công dân. Hơn nữa, các nội dung quy định tại chương này chưa rõ nội hàm và còn trùng lặp, nhất là khái niệm cơ bản của Luật là quyền tự do báo chí của công dân chưa được làm rõ.

Buổi chiều, với 85,63% tổng số đại biểu tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tiếp đó, QH biểu quyết thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, với 86,44% tổng số đại biểu tán thành.

**Nhân dân / 2015**

**-Ngày làm việc thứ 31, kỳ họp thứ mười, QH khóa XIII.**

**PV. Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII thành công và bế mạc / PV // Nhân dân.-2015.- Ngày 28 tháng 11.- Tr.1+2.**

Ngày 27/11, kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Đến dự phiên bế mạc, có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; nhiều đại biểu QH các khóa trước và các đại biểu QH khóa XIII.

Phát biểu ý kiến bế mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. QH trân trọng ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu QH; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Chính phủ; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của QH và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Trước phiên bế mạc, sáng cùng ngày, các đại biểu QH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Bộ luật, gồm 26 chương và 426 điều, với 84,01% số đại biểu tán thành; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật này, với 87,04% số đại biểu tán thành. Các đại biểu QH cũng đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), sau đó biểu quyết thông qua bộ luật, với 85,63% số đại biểu tán thành; và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, với 86,84% số đại biểu tán thành. Tiếp đó,

*các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016, với 83,00% số đại biểu tán thành.*

*Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết “Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng” với 92,91% số đại biểu QH tán thành. Sau đó, QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của QH khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, với tổng số 90,69% số đại biểu QH tán thành. Cũng trong ngày làm việc hôm qua, các đại biểu QH đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dược (sửa đổi).*

**Nhân dân / 2015**

## **KỲ HỌP THỨ 11 (21/03-14/04/2016)**

**-Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII.**

**PV. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII / PV // Nhân dân.-2016.- Ngày 22 tháng 03.- Tr.1+2.**

*Ngày 21/03, kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tới dự phiên khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, cùng các đại biểu khách mời, các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu QH những khóa trước; đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế; đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. QH đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp. Tiếp đó các đại biểu QH nghe Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Và nghe Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cuối phiên làm việc buổi sáng, QH đã nghe Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Đầu giờ làm việc buổi chiều, QH nghe trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Tiếp đó, Ủy ban Kinh tế của QH đọc Báo cáo thẩm tra Phương án điều chỉnh này. Chiều cùng ngày, QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).*



**-Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII.**

**PV. Quốc hội nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước / PV // Nhân dân.-2016.- Ngày 23 tháng 03.- Tr.1+7.**

*Sáng 22/3, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của QH; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thời gian còn lại của phiên làm việc buổi sáng, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của QH Phùng Quốc Hiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Sau đó, QH đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật.*

*Buổi chiều, các đại biểu QH đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án TAND tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiến trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án TAND tối cao. Tiếp đó, QH đã nghe Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016. Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu QH đã nghe Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng KTNN.*

**-Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII.**

**PV. Thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ / PV // Nhân dân.-2016.- Ngày 24 tháng 03.- Tr.1+4.**

*Ngày 23/3, buổi sáng, các đại biểu QH thảo luận ở tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, QH và Chính phủ. Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).*

